

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 5/2018

001. VÂN THANH/ Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai: Tập trung thực hiện hiệu quả, tránh tình trạng kéo dài// Pháp luật Việt Nam.- Số 128.- Ngày 8/5/2018 - Tr.1+4

Nhằm tìm giải pháp phù hợp phân bổ nguồn lực hỗ trợ các địa phương này khắc phục khó khăn trước mắt và lâu dài, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước, chiều tối qua (7/5), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc gồm: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La về Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai.

Với tổng vốn đầu tư 2.903 tỷ đồng (tương đương 129,4 triệu USD), Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tại 6 tỉnh vùng núi phía Tây Bắc có mục tiêu chung là phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn qui mô nhỏ nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng giá trị nông nghiệp theo cách bền vững góp phần phát triển nông thôn toàn diện trong khu vực. Dự án hướng tới việc đầu tư các cơ sở hạ tầng nông thôn bằng các biện pháp thích ứng cải thiện vận hành, duy tu theo hướng bền vững chống chịu với thời tiết, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ các tác động tiêu cực có thể xảy ra do thiên tai tại vùng nông thôn 6 tỉnh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án được thiết kế với 78 tiểu dự án thuộc các lĩnh vực: Thủy lợi, chỉnh trị sông ngòi, kè chống sạt lở, đường giao thông. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp cho khoảng 420.000 hộ dân hưởng lợi trực tiếp, có điều kiện tiếp cận dễ dàng với nơi cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và tiếp cận với thị trường, tăng năng suất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao phù hợp với khu vực miền núi; đặc biệt là tăng khả năng chống chịu và thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp với các tỉnh vùng Dự án.

Nhấn mạnh đến đặc thù của 6 tỉnh Tây Bắc thuộc vùng Dự án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây đều là những địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Bởi vậy Thủ tướng lưu ý đến mục tiêu quan trọng của Dự án nhằm tập trung vào các công trình thủy lợi, nông nghiệp để phòng, chống và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu, đồng thời đề nghị các tỉnh liên quan chịu trách nhiệm làm chủ đầu tư Dự án.

Thủ tướng đặt ra yêu cầu đảm bảo hiệu quả của Dự án với sự phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể từng bộ, ngành liên quan và các địa phương ứng với từng công việc cụ thể. Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục đàm phán với các đối tác để có lãi suất tốt nhất trong thu hút nguồn vốn của Dự án; xây dựng các hình thức vay vốn theo cơ chế hỗn hợp, cấp phát một phần và cho vay... để thực hiện. Thủ tướng thống nhất giao cho UBND tỉnh Lào Cai làm đầu mối triển khai Dự án quy mô lớn này. Các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai Dự án đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Đối với vấn đề tìm các nguồn lực khác nhau để hỗ trợ cho các tỉnh này, Thủ tướng nêu rõ, cần chuẩn bị tốt, tập trung thực hiện hiệu quả Dự án, tránh tình trạng kéo dài. Được biết, đây là Dự án được chuẩn bị trong một thời gian dài từ năm 2016, được thiết kế dựa trên kết quả thành công của Dự án Hợp tác kỹ thuật của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) tại một số tỉnh ở Việt Nam, được Jica đề xuất mở rộng kết quả ra 6 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Đến thời điểm này, về công tác chuẩn bị Dự án đã thực hiện xong, Lào Cai được các tỉnh thống nhất giao làm đầu mối triển khai Dự án.

002. TRẦN TUẤN/ Điện Biên - Điểm sáng trên vùng Tây Bắc// Quân đội nhân dân.- Số 20505.- Ngày 7/5/2018 - Tr.1+3

Cách đây 64 năm, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954, lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng của Đại đoàn 312 tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ Cát-xơ-ri tại Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Toàn bộ bộ chỉ huy quân Pháp tại tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra trang mới trong lịch sử dân tộc, đánh dấu sự kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, đồng thời mở ra thời cơ cho các nước thuộc địa trên thế giới đứng lên giành quyền độc lập. Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và được nhân loại biết đến như một bản hùng ca bất diệt.

Trung tuần tháng ba, chúng tôi lên với Điện Biên khi sắc hoa ban đang nở trắng núi đồi vùng Tây Bắc. Mấy anh bạn ở TP Điện Biên Phủ thông tin, tỉnh Điện Biên đang tổ chức Lễ hội Hoa ban. Đây là lễ hội thường niên của Điện Biên mang nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa nổi bật vẫn là lưu giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên miền Tây Bắc trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của Điện Biên hôm nay. Ngoài những hoạt động đã có truyền thống, như: Giới thiệu những di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc; hội chợ, triển lãm, quảng bá các sản phẩm du lịch... lễ hội còn có nhiều tiết mục, trò chơi dân gian, trong đó có tiết mục đua xe đạp thồ. Đây là tiết mục mô phỏng lại hình ảnh, công việc mà thế hệ cha anh đã làm phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chị Lò Thị Trang, trú tại phường Him Lam, tham gia cuộc đua nói với chúng tôi: “Chúng tôi lớn lên thì chiến tranh đã lùi xa. Thế nhưng qua sử sách, chúng tôi vẫn hiểu được diễn biến của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Hôm nay, tham gia đội đua, chúng tôi càng rõ hơn về cách thức mà cha ông ta đã làm để vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược... cho chiến dịch. Được tái hiện lại hình ảnh của cha anh năm xưa là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi...”.

Chúng tôi đi qua đồi A1, đồi D, Him Lam, Bản Kéo... những địa danh trở nên nổi tiếng từ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm nào. Dấu vết của chiến tranh gần như được khóa lấp bởi sự phát triển của kết cấu hạ tầng KT-XH trên mảnh đất Điện Biên. Hồ bệc phá nghìn cân năm xưa trên đỉnh đồi A1; tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ... trở thành những địa điểm tham quan thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Theo thống kê của UBND tỉnh, năm 2017 dịch vụ du lịch trên địa bàn thu hút hơn 600.000 lượt khách tới tham quan, lưu trú. Doanh thu từ du lịch đem về cho Điện

Biên hơn 950 tỷ đồng. Trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh cuối năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn, cho biết: “Năm 2017, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt hơn 9.719 tỷ đồng, tăng gần 7,1% so với thực hiện năm 2016, vượt chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển đổi mạnh. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 24,15 triệu đồng/người/năm, tăng 9,96% so với năm 2016...”.

Đi đến các huyện của Điện Biên, như: Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo... chúng tôi nhận thấy rõ sự đổi thay, phát triển về hạ tầng KT-XH. Hệ thống điện, đường, trường, trạm tuy còn khó khăn, nhưng được phủ kín tới các xã. Đến hết năm 2017, trẻ em trong độ tuổi đến trường ở các cấp học đều vượt mục tiêu nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra từ 0,3% đến 0,5%. Hệ thống cơ sở y tế đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Toàn tỉnh có 129/130 xã được phủ sóng điện thoại di động 3G...

KT-XH phát triển tạo nền tảng để củng cố thể trận quân sự, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Đại tá Mùa A Lòg, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, cho biết: “Năm 2017, lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn Điện Biên được giữ vững và ổn định. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc; củng cố xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường khả năng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. LLVT tỉnh đã tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác quân sự địa phương, trong đó tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 3 cấp tại huyện Điện Biên Đông và tỉnh Điện Biên...”.

Với sự vào cuộc thực sự của các cấp, các ngành ở Điện Biên, thể trận phòng thủ của tỉnh, các huyện và cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân thực hiện theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng cao. Lực lượng quân sự chủ động phối hợp với công an theo tinh thần Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động đấu tranh với các hành vi lợi dụng truyền đạo trái phép, thành lập "Vương quốc Mông"... được các lực lượng chức năng vận động nhân dân tích cực thực hiện. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn dân trong phòng, chống tội phạm góp phần tích cực giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển KT-XH.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn: Năm 2018 Điện Biên tiếp tục rà soát khắc phục những hạn chế trong phát triển KT-XH, quyết tâm duy trì ổn định tốc độ phát triển kinh tế, đồng thời tìm ra những khâu đột phá để tạo đột biến thúc đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng. Tỉnh tích cực huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế cho phát triển KT-XH. Tỉnh phấn đấu đạt

chỉ tiêu tăng trưởng GRDP 7,15%; GRDP bình quân đầu người đạt 26,37 triệu đồng/năm, tăng 8,41% so với năm 2017. Bên cạnh đó quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong kháng chiến, đồng bào các dân tộc Điện Biên đã hăng hái, dũng cảm vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù, cùng với LLVT làm nên thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ở Điện Biên Phủ. Hôm nay, họ lại tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương viết tiếp những trang sử mới cho mảnh đất Điện Biên, quyết tâm đưa Điện Biên thành điểm sáng trên miền Tây Bắc của Tổ quốc.

003. HẠNH NHÂN/ Điện Biên ngày mới// Đại đoàn kết.- Số 127.- Ngày 7/5/2018 - Tr.4

Những ngày này, tỉnh Điện Biên trưng bưng kỷ niệm 64 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2018). Chiến thắng lịch sử đó sáng ngời sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Và đến nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết vẫn luôn được Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên phát huy bằng nhiều cách làm hay và sáng tạo.

Hướng mạnh về cơ sở

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên khẳng định: Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của nhân dân để tham mưu với Đảng bộ, chính quyền đề ra các chủ trương, chính sách xử lý có hiệu quả những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Bằng những việc làm cụ thể để tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Bà Hà Thị Thu Hương- Trưởng ban Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được MTTQ các cấp tích cực động viên các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ thành phố Điện Biên Phủ duy trì tốt các điểm chỉ đạo điểm về an toàn giao thông tại phố 14 phường Nam Thanh. “Câu lạc bộ Mặt trận với pháp luật” tại bản Phiêng Loi, bản Co Củ xã Thanh Minh; Câu lạc bộ “MTTQ với môi trường” tại bản Tà Lèng, xã Tà Lèng; 5 cụm liên kết an ninh tại phường Tân Thanh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Ủy ban MTTQ thị xã Mường Lay đã xây dựng Chương trình phối hợp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017... Tiếp tục duy trì và xây mới các mô hình tự quản ở khu dân cư, tiêu biểu là huyện Tuần Giáo tiếp tục duy trì các mô hình “5 không”, “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”; huyện Điện Biên với mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; huyện Tủa Chùa duy trì mô hình “Dòng họ bình yên”. Thị xã Mường Lay duy trì mô hình “Bản làng bình yên”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”...

Gắn kết cộng đồng dân cư

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp rà soát danh sách các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường ở xã, phường, thị trấn.

Tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại bản Hạ, xã Thanh Nua (huyện Điện Biên).

MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, ủy ban MTTQ các cấp thành lập 130/130 ban thanh tra nhân dân, 128 ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, tổ chức gần 900 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý hơn 300 vụ việc tại cơ sở; kiện toàn tổ chức và hoạt động của 1.683 tổ hòa giải cơ sở, hòa giải 1.262 vụ thành công... góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

“Với quan điểm lấy khu dân cư làm trung tâm, nhằm phát huy cao nhất vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng trong triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ các cấp đã và đang góp phần quan trọng để chủ trương của Đảng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất”- ông Lò Văn Mừng cho hay đồng thời nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân được triển khai sâu rộng, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp luôn quan tâm phát huy vai trò già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc trong tỉnh.

Đây là những hạt nhân quan trọng trong việc vận động con cháu, dòng họ và người dân phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc vững mạnh.

Đặc biệt từ năm 2014 đến nay Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên, nhân dân ủng hộ, xây dựng Quỹ được 9 tỷ 480 triệu đồng. Ủy ban MTTQ cấp huyện phối hợp vận động được 7 tỷ 092 triệu đồng.

Số tiền trên được Ủy ban MTTQ các cấp trích dùng xây dựng hơn 800 nhà Đại đoàn kết, hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo, hàng ngàn suất quà Tết cho hộ nghèo.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 95% khu dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, góp phần củng cố, tăng cường, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc.

004. T.KIM/ Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ Điện Biên Phủ// Người lao động- Số 7904- Ngày 7/5/2018 - Tr.2

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) tối 6-5, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2018).

Tại buổi lễ, hơn 150 đoàn viên, thanh niên đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp những lư nến và dâng hương tất cả phần mộ tại nghĩa trang, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 khoảng 100 m về phía Nam. Nơi đây có 644 ngôi mộ của các anh hùng, liệt sĩ nhưng chỉ 4 ngôi mộ lớn có bia khắc đủ họ tên là của các anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bé Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can. Trong nghĩa trang còn có nơi ghi danh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Tối cùng ngày, tại Quảng trường 7-5, TP Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

005. ĐOÀN HOÀI/ 150 tỷ đồng xây dựng Nhà khách CCB tỉnh Điện Biên// Cựu chiến binh Việt Nam.- Số 1227.- Ngày 10/5/2018 - Tr.10

Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và CCB, Hội CCB tỉnh Điện Biên có chủ trương xây dựng Nhà khách CCB Việt Nam tại tỉnh Điện Biên nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đón tiếp thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ CCB trong nước, quốc tế đến thăm Di tích lịch sử Điện Biên Phủ, thăm viếng các phần mộ tại nghĩa trang, nơi có hàng nghìn liệt sĩ an nghỉ; kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch hội thảo, giáo dục truyền thống, tri ân đồng đội của CCB cả nước tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Ngày 6-5-2018, Hội CCB tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ tiếp nhận vốn và Lễ động thổ xây dựng Nhà khách CCB Việt Nam. Tới dự có các đồng chí Lâm Văn Năm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Quang, Nguyễn Đình Trường – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam cùng đông đảo CCB trong và ngoài tỉnh.

Nhà khách CCB Việt Nam được xây dựng tại phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ với diện tích 13.000m². Hạng mục xây dựng nhà khách 9 tầng, 80 phòng nghỉ gồm: Nhà ăn, nhà hội thảo; nhà thi đấu đa năng; sân tennis; bể bơi... Công trình

có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, bằng nguồn vốn do Hiệp hội DN CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh Điện Biên vận động các tổ chức, cá nhân doanh nhân CCB cả nước ủng hộ.

Đến nay đã có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân doanh nhân CCB đăng ký ủng hộ nguồn vốn, với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Trong ngày 6-5, Hội CCB tỉnh tiếp nhận số tiền gần 7 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp, trong đó Hiệp hội DN CCB tỉnh Quảng Ninh 1 tỷ đồng, Hiệp hội DN CCB tỉnh Điện Biên 200 triệu đồng; các đồng chí Lê Văn Kiểm - UV Thường vụ BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DN CCB Việt Nam 3 tỷ đồng, Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam thay mặt CLB Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh ủng hộ 500 triệu đồng, Lê Văn Toàn – UV Thường vụ Hiệp hội DN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DN CCB tỉnh Ninh Bình 200 triệu đồng, ông Ngô Văn Lực, doanh nhân T.P Hồ Chí Minh 40 triệu đồng... Đồng chí Bùi Văn Thọ - UV Thường vụ Hiệp hội DN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DN CCB tỉnh Điện Biên hiến đất xây dựng trị giá 40 tỷ đồng và 1 tỷ đồng, Công ty CP Bảo bì 277 Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng, Hội CCB các huyện, thành phố tỉnh Điện Biên đóng góp từ 15-30 triệu đồng...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lưu Trọng Lư thay mặt Hội CCB tỉnh Điện Biên cảm ơn Hội CCB Việt Nam, các tổ chức, cá nhân thuộc Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã đóng góp nguồn vốn xây dựng Nhà khách CCB tại tỉnh Điện Biên, đến nay cơ bản các thủ tục đầu tư đã hoàn thành và điều quan trọng nhất là sự đồng thuận ủng hộ với nghĩa cử cao đẹp trong việc chung tay xây dựng Nhà khách CCB...

006. PV và TTXVN/ Điện Biên tăng cường đổi mới công tác dân vận// Nhân dân.- Số 22858.- Ngày 11/5/2018, TR.1+2

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Điện Biên về công tác dân vận được nâng lên; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được phát huy và mở rộng. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước có chuyển biến tích cực theo hướng công khai, dân chủ, gần dân; có chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Việc thực hiện quy chế dân chủ có nơi còn hình thức, công tác cải cách hành chính đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa rõ nét; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở ở một số nơi thiếu chủ động, chưa thường xuyên. Thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị; thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

007. CƯỜNG NGUYỄN/ LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động// Lao động, -Số 112.- Ngày 18/5/2018 - Tr.5

Nằm trong hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018, dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhiều gia đình đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã trích số tiền gần 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ xã hội của LĐLĐ tỉnh để trao 70 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; bị tai nạn lao động nặng.

Cùng với đó, đã tổ chức bàn giao 4 nhà ở "Mái ấm Công đoàn"; ra thông báo hỗ trợ xây dựng đối với 7 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 330 triệu đồng. Hỗ trợ cho vay vốn giải quyết việc làm cho 2 đoàn viên với số tiền 100 triệu đồng...

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai chương trình "Phúc lợi đoàn viên năm 2018", cung cấp các sản phẩm, hàng tiêu dùng thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị... để đoàn viên, CNLĐ được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà cung cấp, đồng thời nhằm khuyến khích đoàn viên, CNLĐ tham gia cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

"Các cấp CĐ trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và NLĐ như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ ưu đãi ngành nghề; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, nhất là những đoàn viên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Qua những hoạt động chăm lo, giúp cho đoàn viên tin tưởng và coi tổ chức CĐ là chỗ dựa vững chắc" - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Hoàng Ngọc Vinh cho biết.

008. THANH HÀ/ Hội NCT huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: Tranh thủ thế mạnh để phát triển phong trào// Người cao tuổi.- Số 82.- Ngày 25/5/2018 - Tr.5

Nằm ở địa thế "một tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe" ở vùng núi cao biên giới phía Bắc, huyện Mường Nhé còn rất nhiều khó khăn, trở ngại; trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, tỉ lệ hộ nghèo 69,41%. Song đội ngũ cán bộ, hội viên NCT đoàn kết, quyết tâm, đặc biệt, biết tranh thủ lợi thế để phát huy vai trò, đẩy mạnh phong trào, góp phần không nhỏ xây dựng và bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc... Phóng viên Báo Người cao tuổi phỏng vấn ông Nguyễn Danh Ba, Trưởng BDD Hội NCT huyện Mường Nhé về nội dung trên...

PV: Xin ông khái quát kết quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong năm qua?

Ông Nguyễn Danh Ba: Mường Nhé nằm trong 62 huyện nghèo trong cả nước; 10 dân tộc anh em cùng chung sống trong đó 96% người dân tộc thiểu số. Xác định "Chăm sóc để phát huy và ngược lại phát huy tốt để được chăm sóc tốt hơn", tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động nền nếp. Toàn huyện có 1.581

hội viên, sinh hoạt tại 11 Hội NCT cơ sở, 103 chi hội/117 bản, cụm dân cư. Có 257 hội viên 80 tuổi trở lên hưởng bảo trợ xã hội, trong đó 17 NCT khuyết tật. Trong "Tháng hành động vì NCT Việt Nam", UBND huyện chỉ đạo chính quyền cơ sở Hội phối hợp vận động quyên góp được 82 suất quà, số tiền 41 triệu đồng tặng NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Được chăm sóc tốt, NCT phấn khởi, tích cực, gương mẫu tham gia phong trào "Tuổi cao - Gương sáng," hiến công hiến sức xây dựng quê hương. Nhiều cá nhân tiêu biểu làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói giảm nghèo; tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới... Tổ chức Hội, hội viên NCT ở 5 xã có đường biên giới Việt - Trung; Việt - Lào kí kết giao ước với các Đoàn Biên phòng gương mẫu tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; vận động con cháu dòng họ không làm nương trong khu vực biên giới, không buôn bán tàng trữ vận chuyển chất cháy nổ, ma túy, các chất gây nghiện. Hiện nay tất cả 11 hội cơ sở có CLB văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, thể thao bóng chuyền hơi.

PV: *Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo công tác NCT và tạo điều kiện cho hội hoạt động như thế nào, thưa ông?*

Ông Nguyễn Danh Ba: Những năm qua, việc cụ thể hóa Luật NCT của cấp ủy, chính quyền địa phương các ngành, đoàn thể huyện đối với công tác NCT rất rõ nét. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo bằng văn bản trên cơ sở nhiệm vụ được xác định từ Nghị định của Chính phủ; thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành và UBND tỉnh để chỉ đạo công tác NCT và thực hiện mọi chế độ, chính sách, đối với NCT.

Chẳng hạn khi tham mưu triển khai Chương trình "Mắt sáng cho NCT", Hội NCT huyện xây dựng kế hoạch tổ chức quyên góp, trình UBND huyện và được phê duyệt; đồng thời UBND có công văn chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã thực hiện. Toàn huyện vận động tiền mua 1.055 kính nâng thị lực tặng hội viên, trong đó Hội NCT tỉnh tặng 51 kính. Có 174 NCT được mổ mắt thay thủy tinh thể, trong đó Trung ương Hội hỗ trợ mổ cho 93 trường hợp, còn lại từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài việc cấp kinh phí hằng năm cho Hội các cấp hoạt động, UBND huyện còn trang bị cho Hội phòng làm việc; cấp 2 bộ máy vi tính đồng bộ, tủ đựng tài liệu, bàn ghế; cấp kinh phí mua 345 bộ đồng phục thể dục dưỡng sinh và giày thể thao cấp cho các CLB. Việc chi trả các chế độ cho các đối tượng chính sách, trợ cấp, bảo trợ xã hội đối với NCT của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cũng được UBND huyện chỉ đạo kịp thời; việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT chỉ đạo sát sao, cụ thể mỗi khi tết đến xuân về.

Hằng năm UBND huyện còn cấp kinh phí mua Báo Người cao tuổi cho chi hội bản ở trung tâm các xã. Đặc biệt, trong năm 2018, UBND huyện cấp 300 triệu đồng để tổ chức hội thi thể dục, thể thao NCT cấp huyện vào tháng 9.

PV: *Xin ông cho biết những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở địa phương và giải pháp khắc phục?*

Ông Nguyễn Danh Ba: Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với công tác NCT huyện Mường Nhé do lịch sử để lại là trình độ văn hóa của đội ngũ cán bộ làm công

tác Hội cơ sở rất yếu dẫn đến tổ chức triển khai phong trào hạn chế, chế độ thông tin báo cáo không bảo đảm, hoạt động của CLB chưa phong phú, còn thụ động...

Giải pháp hiện nay của chúng tôi là tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn phương pháp và cách tổ chức hoạt động; việc chỉ đạo bằng văn bản phải rất cụ thể, nhất là kế hoạch của Hội triển khai nội dung công tác.

PV: Theo ông, đội ngũ cán bộ Hội cần có đặc điểm gì để đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay?

Ông Nguyễn Danh Ba: Để hoàn thành nhiệm vụ, trước hết người cán bộ phải xác định được tầm quan trọng của nó, từ đó có phương pháp tham mưu, đồng thời nắm được tâm lý lãnh đạo, để có cách đặt vấn đề hiệu quả. Cán bộ làm công tác Hội cần phải có sức khỏe, có kỉ luật, am hiểu pháp luật và xã hội; có đạo đức, tâm huyết với tổ chức Hội và hội viên; nhiệt tình, chấp nhận hi sinh không tính toán thiệt hơn khi triển khai nhiệm vụ; nhạy cảm, biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tính cách hội viên để có phương pháp tiếp cận đạt kết quả tốt nhất.

Hiệu quả công tác, phong trào phát triển mạnh phụ thuộc nhiều yếu tố. Cán bộ Hội cần năng động, sáng tạo và đặc biệt biết tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo của Hội cấp trên.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

009. ĐẶNG PHƯƠNG/ Đổi thay Tà Lèng Hương Sen// Cựu chiến binh Việt Nam.- Số 1225+1226.- Ngày 26/4/2018 - Tr.18

Là xã vùng ngoài của TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, trước đây Tà Lèng chỉ là một bản thuộc phường Noong Bua với vài nếp nhà của đồng bào Khơ Mú. Được chia tách và thành lập từ năm 2009, xã Tà Lèng có xuất phát điểm thấp. Ông Lê Chí Thiết – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã có diện tích 1.529 ha với 264 hộ, 1.147 khẩu, 5 dân tộc (Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú, Dao), sinh sống ở 3 bản Kê Nênh, Nà Nghè và Tà Lèng, chủ yếu làm nông nghiệp. Từ ngàn đời nay, nơi đây giao thông đi lại khó khăn, đường đến các bản mùa khô thì bụi bặm, mùa mưa lầy lội, dân cư sống rải rác, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán sản xuất còn mang nặng tính tự cung, tự cấp...

Những năm gần đây được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, thành phố, được sự ra tay giúp đỡ của Hội CCB tỉnh, xã Tà Lèng ngày một đổi thay. Gặp nhau trên đồng đất Tà Lèng, Thiếu tướng Lưu Trọng Lư – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên cho chúng tôi biết: “Những năm qua, bằng tâm huyết của những người lính Cựu Hồ và được sự phân công của lãnh đạo tỉnh, Hội CCB đỡ đầu cho xã Tà Lèng vươn lên thành xã khá, hiện các tiêu chí cơ bản về xây dựng NTM bước đầu đạt được, đặc biệt giảm tối đa hộ nghèo, không còn hộ đói. Từ các nguồn lực, nguồn tài trợ của các cơ quan đoàn thể của T.Ư, MTTQ T.P Hồ Chí Minh, chúng tôi cùng tham gia xây dựng các cơ sở hạ tầng, đến nay đã bàn giao cho xã”.

Tinh hội phân công các thành viên phụ trách từng thôn, bản; giúp củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển đảng viên mới. Năm 2014, Thường trực Tỉnh hội phát động phong trào “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng

NTM”, qua đó quyền góp được 72 triệu đồng mua bò sinh sản hỗ trợ 4 gia đình khó khăn theo hình thức luân chuyển để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay số bò đã tăng lên 12 con và giúp 7 gia đình thoát nghèo. CCB Lò Văn Khanh bộc bạch: “Được sự quan tâm của Hội CCB tỉnh, gia đình tôi được giao một con bò mẹ, sau một thời gian, bò mẹ đã sinh sản được hai bê con”. Cũng như gia đình CCB Lò Văn Khanh còn có rất nhiều “địa chỉ” thoát nghèo nữa như gia đình CCB Lò Văn Máng, phát triển kinh tế với mô hình làm lúa nước – đào ao thả cá – trồng cây ăn quả - chăn nuôi đàn gia súc cho thu nhập hơn 100 triệu đồng hay như mô hình gia đình hội viên CCB Mai Vĩnh Linh – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, là người tiên phong hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông, làm mương máng, dẫn nước vào đồng. Hiện gia đình ông trồng 3.000m² lúa nước 2 vụ, 2ha nương, đào 5.000m² ao nuôi cá, nuôi hàng trăm gia cầm, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ông là một trong những người mở đường để bà con chuyển đổi tập quán trồng lúa nương năng suất thấp sang sản xuất lúa ruộng 2 vụ, từ đất ruộng chuyển sang đào ao... Đến nay bản Tà Lèng, nhà nào cũng có vài ba ao thả cá; gia súc, gia cầm được nuôi nhốt hợp vệ sinh. Hệ thống đường giao thông đi đến các bản được bê tông hóa, người dân có điện thắp sáng, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Những ngôi nhà sàn lợp ngói ngày một khang trang, xóa đi cảnh đói nghèo lạc hậu. Đặc biệt ấn tượng đối với bất kỳ ai khi đến với Tà Lèng là những khu rừng bạt ngàn chở che thành phố. Bộ mặt của xã Tà Lèng ngày một thay đổi, trụ sở UBND xã được xây dựng khang trang, cùng với đó là Trường Mầm non và Trường Tiểu học được xây kiên cố, Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia. Được biết, trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, tại đây diễn ra trận đánh giữa quân ta và tiểu đoàn dù số 1 của Pháp. Trong trận chiến không cân sức này, chiến sĩ Hoàng Văn Nô anh dũng dùng lưới lê diệt thù... Năm 2000, anh được truy tặng Anh hùng LLVTND. Tên tuổi và những chiến tích của anh và các đồng đội năm xưa luôn được bà con ghi nhớ, lấy tên của anh đặt cho một trường tiểu học và tuyến đường trung tâm của xã...

Đảng bộ và nhân dân xã Tà Lèng đang quyết tâm phấn đấu về đích NTM vào năm 2020.

010 ANH NGUYỄN/ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ X năm 2018// Báo Thể thao Việt Nam.- Số 38.- Ngày 11/5/2018 - Tr.7

Vừa qua, tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ X năm 2018 với sự tham gia trực tiếp của hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ. Học sinh, sinh viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Tới dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục TDTT; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh: Đại hội TDTT là ngày hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đại hội nhằm khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống và đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”... Qua đại hội sẽ tuyển chọn các vận

động viên xuất sắc nhất để thành lập đoàn vận động viên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII.

Ngay sau lễ diễu hành biểu dương lực lượng, đã diễn ra chương trình Đồng diễn TDTT chào mừng Đại hội với chủ đề: “Tự hào Điện Biên” với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ X năm 2018, diễn ra từ ngày 6 - 10/5/2018. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia tranh tài ở các môn thi đấu: Cầu lông, bóng bàn, đẩy gậy, điền kinh và tung còn.

Tham gia Đại hội TDTT lần thứ X có 19 đoàn vận động viên đến từ 10 huyện, thị, thành phố và các khối đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh với trên 1.000 vận động viên, thi đấu ở 16 môn, gồm: Bóng đá, điền kinh, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, việt dã, cờ vua, cờ tướng, quần vợt, bắn nỏ, đẩy gậy, tung còn, tù lu, cạ kheo, mang vác vật nặng và kéo co.

Riêng các môn nóng chuyên và bóng đá đã được tổ chức trước Đại hội, từ tháng 9 và tháng 12 năm 2017.

Được tổ chức 4 năm 1 lần, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2018 nhằm mục đích biểu dương lực lượng thể dục thể thao TDTT quần chúng của từng cấp, từng ngành trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua Đại hội TDTT các cấp, từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện TDTT quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, thực hiện mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Đồng thời, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống của tỉnh và khu vực Tây Bắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Tập hợp các VĐV xuất sắc nhất của các địa phương các ngành để tuyển chọn, tập huấn, chuẩn bị lực lượng cho Đoàn thể thao của tỉnh tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII – năm 2018. Ngoài ra, nâng cao trình độ điều hành và tổ chức cho cán bộ làm công tác TDTT, huấn luyện viên và trọng tài.

011 MAI AN - NHẬT MINH/ Di tích chiến trường Điện Biên Phủ phát huy giá trị lịch sử, du lịch// Phụ nữ Việt Nam.- Số 55.- Ngày 7/5/2018 - Tr.13

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cho biết: Những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Quần thể Di tích chiến trường Điện Biên Phủ được các cấp, các ngành quan tâm. Cùng với đó, công tác quảng bá về thể mạnh du lịch của Điện Biên được triển khai có chiều sâu, trọng điểm. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ thuyết minh viên du lịch được chú trọng. Tiêu chí cảnh quan xanh-sạch-đẹp, văn minh, lịch sự tại các điểm di tích được ngành du lịch tỉnh Điện Biên thực hiện tốt... Điều đó đã góp phần quan trọng đưa Di tích chiến trường Điện Biên Phủ trở thành một trong những địa danh du lịch lịch sử, thu hút đông đảo du khách đến với Điện Biên.

Hiện nay, Quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ có 45 điểm di tích. Riêng khu vực lòng chảo Mường Thanh có đến gần 30 điểm di tích, các điểm di tích này nằm trong bán kính khoảng hơn 1km, thuận lợi cho việc tham quan nên

thu hút lượng lớn du khách đổ về khu vực này. Thời gian qua, bên cạnh việc sửa chữa, trùng tu các di tích đang phục vụ khách tham quan, nhiều di tích thành phần được đầu tư tôn tạo, đưa vào sử dụng để phát huy giá trị lịch sử và đưa tuyến tham quan di tích được kéo dài và nhiều nội dung hơn. Qua đó đã tái hiện một cách đầy đủ, chân thực và sống động nhất về Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) của quân và dân ta.

Thời gian tới, ngành Văn hóa xây dựng đề án tiếp tục bảo tồn, lựa chọn các điểm di tích tiêu biểu, có giá trị lịch sử cao để phục dựng lại và bảo tồn theo Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030. Quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ sẽ ngày càng phát huy, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, giá trị văn hóa, lịch sử để du lịch trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

Những năm qua, ngành văn hóa tỉnh Điện Biên đã xác định du lịch lịch sử là mũi nhọn của tỉnh. Việc du khách đến Điện Biên tăng mạnh là tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh Điện Biên.

012 HỨA NHI/ Nhớ về “Những năm tháng không quên”// Đại đoàn kết.- Số 128.- Ngày 8/5/2018 - Tr.8

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2018), tại nhiều địa phương trên cả nước đã tung bừng diễn ra các hoạt động tri ân, văn hóa-nghệ thuật ý nghĩa.

Tối 6/5, tại Quảng trường 7-5 (TP Điện Biên Phủ), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật “Những năm tháng không quên”.

Đêm nhạc thu hút sự tham gia biểu diễn của gần 100 diễn viên, ca sĩ đến từ Đoàn Nghệ thuật tỉnh và Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên. Chương trình được dàn dựng công phu và ấn tượng, những ca khúc: Qua miền Tây Bắc, Giải phóng Điện Biên, Đất nước trọn niềm vui, Hành quân xa, Dấu son thời đại,... đã mang lại cho người xem những phút giây ý nghĩa, được sống trong không khí hào hùng của quân đội ta, hiểu thêm và quý trọng hơn những tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Còn tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đang tổ chức trưng bày chuyên đề “64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” với hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu khoa học, trưng bày gồm 4 phần: Âm mưu và hoạt động của địch trong chiến dịch, Chủ trương của ta, Diễn biến chiến dịch, Lễ mừng chiến thắng. Những hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trưng bày nhằm tái hiện một cách sinh động về quá trình hình thành chủ trương chiến lược của ta trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954; diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ. Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 22/5.

Tại Cần Thơ, từ nay tới ngày 17/8, Sở VH TT & DL phối hợp Bảo tàng TP Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 hình ảnh ghi lại những giây phút hào hùng của quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, cuộc sống và chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lùng láy năm châu, chấn động địa cầu” đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ca khúc bất hủ. 64 năm đã trôi qua, những ca khúc ấy vẫn được các thế hệ nghệ sĩ thể hiện với những sáng tạo mới.

Tượng đài chiến thắng bằng âm nhạc

Trước, trong và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, âm nhạc Việt Nam đã khắc một dấu mốc thật đặc biệt. Đó là thời điểm mà những tài năng âm nhạc được bộc lộ qua những ca khúc bất hủ. Người ta không thể quên Nguyễn Thành với “Qua miền Tây Bắc”, “Đường lên Tây Bắc” (Văn An), “Tình ca Tây Bắc” (Bùi Đức Hạnh), “Bé Văn Đàn còn sống mãi” (Huy Du), “Em bé Mường La” (Trần Ngọc)... Đặc biệt, nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng, “Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân đã trở thành ca khúc tiêu biểu mang hơi thở của thời đại. Hò kéo pháo “khắc ghi tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Vân vào lịch sử âm nhạc Việt Nam. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, một trong những cái hay ở “Hò kéo pháo” là dùng cách hết sức dân gian của các cụ ta từ hàng trăm năm trước, mỗi khi làm một công việc cần một sức mạnh tập thể, đó là những điệu hò sông nước trong lao động sản xuất.

Còn theo nhà nghiên cứu - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, nói đến âm nhạc về Điện Biên không thể không nhắc tới nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Ông là người để lại nhiều dấu ấn với chùm ca khúc về Điện Biên Phủ. Trước khi chiến dịch kết thúc, cuối năm 1953, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã có ca khúc “Hành quân xa” chất chứa tinh thần lạc quan, yêu đời. Lời ca của tác phẩm đã ngay lập tức đồng hành với những người lính tham gia chiến dịch Trần Đình (mặt danh của chiến dịch Điện Biên Phủ), trở thành lời động viên tinh thần để người lính vượt qua bom đạn chiến tranh. Sau đó, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã có ngay bài hát “Trên đồi Him Lam” ghi lại thắng lợi trận đầu của chiến dịch lịch sử. Tuy vậy, đỉnh cao của âm nhạc viết về chiến dịch Điện Biên Phủ chính là ca khúc “Chiến thắng Điện Biên” được nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết ngay trong đêm 7/5/1954. Trong cuốn hồi ký “Âm thanh cuộc đời”, nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết: “Vào chiều ngày 7-5-1954, khi đang cuộc và rải đá trên đường thì một đồng chí liên lạc đạp xe như bay từ mặt trận về reo to: “Mường Thanh địch đầu hàng rồi, giải phóng Điện Biên rồi!”. Thế là tạm biệt đá học, đối với tôi có thể nói là “vĩnh biệt” đá học, duyên nợ với “đá” đến đây là hết”. Ngay đêm ấy, mặc những người đồng đội đang say trong giấc ngủ, ông ngồi bên bếp lửa nhà sàn cùng với mấy củ sắn nướng thơm mùi vùi trong than âm và cây đàn violin và bật ra những dòng nhạc đầu tiên: “Giải phóng Điện Biên/Bộ đội ta tiến quan trở về/Giữa mùa hoa nở, miền Tây Bắc tung bừng vui...”.

Những ca khúc đó cũng chính là những tượng đài chiến thắng bằng âm nhạc. Ở đó, chất chứa những dấu mốc lịch sử, là khúc khải hoàn, là tiếng reo vui của triệu triệu trái tim...

Tiếp lửa ca khúc cách mạng

Để các ca khúc ấy vang xa, có sự đóng góp không nhỏ của các nghệ sĩ, các tập ca nam nữ... Sinh thời, trong một lần trò chuyện với chúng tôi, nhạc sĩ Nguyễn Thành – tác giả ca khúc “Qua miền Tây Bắc” cho biết, ông viết ca khúc này trước

khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc hai năm. Nhưng khi viết xong, ông cảm thấy bài hát chưa chuyển tải được hết ý nghĩa của chiến dịch, thế là Nguyễn Thành vò mảnh giấy đó và vút vào chân đống lửa rồi quay vào lán cô chộp mắt vài phút cho cuộc hành quân ngày mai. Nhưng may mắn, ngọn lửa đã không đủ bén để thiêu cháy bài hát đầy dũng khí, viên giấy không lẫn tới được đống lửa, mà lại... rơi vào tay mấy anh em Phùng Đệ, Nguyễn Phúc, Trần Chất. Họ nhặt lên xem, thấy hay và lắm nhảm tập hát. Trong tiếng đàn guitare bập bùng của ca sĩ Trần Chất, Nguyễn Thành lặng đi. Bài hát với những giai điệu khỏe khoắn đã nhanh chóng lan truyền đi khắp các đoàn quân.

Hay như “Hò kéo pháo” của Hoàng Vân, nhiều tập ca thể hiện, nhiều ca sĩ cũng đã hát, nhưng bản thu âm của nghệ sĩ Quang Thọ đến nay vẫn được nhiều người lựa chọn nghe lại.

Âm nhạc là sự tiếp nối, các ca khúc không hoàn toàn đóng đinh ở văn bản của nhạc sĩ mà còn được sự tiếp biến của nhạc sĩ phối khí, ca sĩ thể hiện. Những ca khúc nhạc cách mạng đã được phả thêm những hơi thở mới, đương đại, khiến người nghe thời nay cảm thấy hứng thú, thậm chí chính cha đẻ của bài hát cũng phải bất ngờ. Đó chính là trường hợp của ca sĩ Tùng Dương khi làm mới ca khúc “Chiếc khăn piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho, hay “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song. Cách đây không lâu, trong chương trình “Giai điệu tự hào”, ca khúc “Hò kéo pháo” cũng đã được làm mới. Ở đó, nhạc sĩ Thanh Phương đã phối khí lại, đưa rock heavy metal vào “Hò kéo pháo”. Ba giọng ca trẻ Hoàng Hiệp – Ngũ Công, Nông Tiến Bắc, Minh Trí cùng phần solo guitare điện của Trần Thắng khiến cả khán phòng “bùng nổ”.

Với các ca khúc viết về đề tài Tây Bắc và Điện Biên gắn liền với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhạc sĩ Quang Long cho rằng, bên cạnh giá trị lịch sử được ghi lại bằng âm nhạc, những ca khúc trong giai đoạn này còn giữ vị trí là những ca khúc thời kỳ đầu của nền tân nhạc nói chung, dòng ca khúc cách mạng nói riêng. Những ca khúc thời kỳ này được các nhạc sĩ sáng tác phù với những ca khúc tập thể (tốp ca, đồng ca...), một mặt nó thể hiện tinh thần nhân dân đồng tâm đồn sức cho một khát khao chính đáng; một mặt, nó cũng tạo nên sức mạnh hiệu triệu khi âm hưởng của nhịp hành khúc của âm nhạc phương tây được các tác giả khai thác một cách khéo léo và tài tình.

Theo nhạc sĩ Thụy Kha, để các ca khúc cách mạng đến gần với công chúng hôm nay, các ca sĩ trẻ cần phải có thời gian và chuyên môn đầu tư vào bài hát để các ca khúc cách mạng “khoác” lên mình “tấm áo mới” mà không bị “chê” là phá hỏng bài hát ấy. “Chỉ những nghệ sĩ có trình độ và chuyên môn mới làm được các bản nhạc mới. Tuy nhiên, các ca khúc cách mạng được làm mới cần phải làm “tử tế” và có chuyên môn, nếu không ca sĩ sẽ phá hỏng bản nhạc vốn có của nó, vì ranh giới giữa “phá cách” và phá hỏng là rất mong manh”.

014 BÙI THANH SƠN/ Điện Biên Phủ Thắng lợi có ý nghĩa thời đại sâu sắc// Quân đội nhân dân.- Số 20504, Ngày 6/5/2018 - Tr.3

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đỉnh cao là chiến dịch quyết chiến Điện Biên Phủ, đánh đổ hoàn toàn chế độ xâm lược bằng chủ

nghĩa thực dân kiểu cũ kéo dài gần một thế kỷ của kẻ thù; giành lại nền hòa bình, độc lập và tự do cho nhân dân ta cũng như các nước trên bán đảo Đông Dương. Chiến thắng đó còn cổ vũ nhân dân yêu hòa bình và công lý, bị áp bức bóc lột trên thế giới, anh dũng đứng lên đấu tranh giành lại hòa bình, độc lập và tự do phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Tận dụng việc Nhà nước Dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời, nước nghèo dân đói, xã hội lạc hậu, hệ thống chính quyền mới thành lập, lực lượng vũ trang còn non trẻ, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Chúng liên tiếp mở nhiều cuộc tấn công, hòng đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ nước ta trong thời gian ngắn. Không khuất phục trước sức mạnh của địch, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân đã anh dũng đứng lên đấu tranh, vận dụng sáng tạo nhiều kế sách. Đánh giặc với tinh thần và quyết tâm rất cao, ta đã phá tan nhiều âm mưu của kẻ thù, chủ động đưa cả nước bước vào trường kỳ kháng chiến. Trong chiến tranh ta lại vận dụng rất linh hoạt nhiều loại hình tác chiến, đánh thắng quân địch trong nhiều trận và chiến dịch, tiến lên mở chiến cuộc Đông Xuân năm 1953-1954. Trong tác chiến, ta khéo lựa chọn chiến trường mở hướng tiến công, kéo giữ phần lớn lực lượng cơ động của địch ra chiến trường rừng núi, nơi có nhiều lợi thế để tiêu diệt, tạo điều kiện thúc đẩy chiến tranh du kích ở đồng bằng phát triển, phá tan kế hoạch của Nava...

Phát hiện chủ lực ta tiến lên Tây Bắc, Nava vội vã đổ quân xuống Điện Biên Phủ, xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh bảo vệ Tây Bắc và bắc Đông Dương. Sự ra đời của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ không nằm trong kế hoạch của địch, càng bộc lộ rõ sự bị động và lúng túng của quân Pháp. Ngay khi địch đổ quân xuống Điện Biên Phủ, Tổng Quân ủy đã quyết định mở chiến dịch tiến công và thông qua phương án tác chiến. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, được cử làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch, mọi công tác chuẩn bị được khẩn trương tiến hành. Để đẩy địch lún sâu vào thế bị động, ta mở cuộc tiến công giải phóng Lai Châu và Thượng Lào, uy hiếp trực tiếp, buộc Nava lại phải tăng quân, biến Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung lực lượng lớn thứ hai của Pháp ở Đông Dương sau đồng bằng Bắc Bộ. Thực hiện kế sách phân tán quân địch, ta phối hợp với bạn mở cuộc tiến công tiêu diệt địch ở Trung và Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia. Mặt trận Tây Nguyên ta đánh địch giải phóng Kon Tum, phát triển xuống Gia Lai, buộc quân Pháp phải dừng ngay cuộc tiến công đánh vào vùng đồng bằng Liên khu 5, đưa quân lên đối phó. Lừa, dụ địch thành công đã tạo ra thế có lợi để chiến tranh du kích ở đồng bằng phát triển, làm suy yếu quân địch, tạo thế để ta tập trung sức mạnh đánh địch ở Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch tác chiến, ban đầu ta chủ trương “đánh nhanh, thắng nhanh” để giành thắng lợi, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành, giờ nổ súng sắp đến. Tuy vậy, qua điều tra nắm địch, Đảng ủy và Bộ tư lệnh chiến dịch nhận định còn một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chắc thắng nên quyết định thay đổi cách đánh: Chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đây là quyết định rất sáng suốt, đúng đắn, táo bạo, quyết đoán và kịp thời của Đảng ủy và Tư lệnh chiến dịch, được Bộ Chính trị thông qua. Để cô lập tập đoàn cứ điểm, thu hút sự chú ý của địch, ta và bạn mở đợt tiến công tiêu diệt địch trên phòng tuyến sông Nậm Hu, buộc phía Pháp phải tăng quân để bảo vệ Kinh đô Luông Phra-băng, tạo thế để quân dân trên toàn chiến trường đẩy mạnh đánh địch phối hợp cùng chiến dịch. Do khéo nghi binh và tạo thế, ta đã đẩy quân

Pháp ngày càng lún sâu vào thế bị động và chủ quan. Nava cho rằng: Ta đã từ bỏ, không dám tiến công vào Điện Biên Phủ. Đúng lúc kẻ thù chủ quan, mất cảnh giác, quân ta bất ngờ, đồng loạt tiến công mạnh, đánh vào tập đoàn cứ điểm địch. Nhiều trận chiến đấu căng thẳng và quyết liệt liên tiếp diễn ra, ta và địch giành nhau từng mét hào, ụ súng. Mặc dù phải chiến đấu trong thời gian dài, chịu nhiều hi sinh và tổn thất, thời tiết chuyển sang mùa mưa, quân địch lại liên tục phản kích, vận chuyển tiếp tế khó khăn... nhưng với ý chí kiên cường và quyết tâm đánh thắng, ta đập tan nhiều đợt phản kích của địch, siết chặt vòng vây không cho quân Pháp tăng viện, tiếp tế. Chiến thuật bao vây, đánh lấn đẩy quân Pháp vào thế bị quan và bế tắc, ta chuyển sang tổng công kích, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch. Thắng lợi to lớn giành được ở Điện Biên Phủ, buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương, đồng thời phá tan ý đồ xâm lược bằng chủ nghĩa thực dân kiểu cũ của kẻ thù, cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập. Sức lan tỏa mạnh mẽ đó càng minh chứng rõ, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ có ý nghĩa thời đại vô cùng sâu sắc.

015 HIẾU GIANG/ "Dũi" sâu vào cứ điểm địch// Quân đội nhân dân.- Số 20504.- Ngày 6/5/2018 - Tr.3

Từ trung tuần tháng 4-1954, Trung đoàn 36 (Đại đoàn 308) được giao nhiệm vụ bao vây, đánh lấn, tiến công tiêu diệt cứ điểm 206 (Huguette 1), một cứ điểm phòng ngự kiên cố của địch với hơn 200m hàng rào dây thép gai bảo vệ, phía dưới là nhiều lớp mìn cháy (mìn Napalm).

Sau nhiều trận chiến ác liệt, bộ đội ta đã đào giao thông hào tiến sát lớp hàng rào ngoài cùng của cứ điểm. Để tiến sâu vào trong, bộ đội đã khoét hầm ngầm dưới lòng đất, cứ người đào, người chuyển đất ra phía ngoài. Để "dũi" sâu vào gần cứ điểm địch, trung đoàn tổ chức một lực lượng nghi binh đánh ở một hướng khác để kéo sự chú ý của địch về hướng ấy. Sau 3 ngày đêm, khoảng 23 giờ ngày 22-4-1954, ba cánh quân của trung đoàn đã đào, mở cửa mở lên sát lô cốt chính của cứ điểm 206, đặt bộc phá vào lỗ châu mai mà địch không phát hiện được. Bộc phá nổ, chỉ trong khoảng một giờ, rạng sáng 23-4, trung đoàn đã chiếm được cứ điểm 206, bắt sống gần 200 tên địch.

Sau khi mất cứ điểm 206, Pháp điều động một đơn vị lính dù từ trung tâm Mường Thanh đánh nòng ra, quyết phản kích chiếm lại Huguette 1 đã mất. Quân Pháp đã gây cho trung đoàn nhiều tổn thất, song bộ đội ta đều trụ vững, đẩy lùi các đợt phản kích của địch. Trong thời gian này, Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) và các đơn vị của Đại đoàn 312 cũng tiến công địch mãnh liệt. Đến ngày 30-4-1954, sân bay Mường Thanh đã bị chia cắt. Trung đoàn 36 tiếp tục chiến đấu, khống chế sân bay, tạo điều kiện cho các đơn vị bạn đánh vào trung tâm Mường Thanh, kết thúc chiến dịch vào ngày 7-5-1954.

016 THIỀU VIỆT HÙNG/ Hạ gục "pháo đài bay" ở Điện Biên Phủ// Quân đội nhân dân.- Số 20504.- Ngày 6/5/2018.- Tr.3

Bước vào giai đoạn 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội pháo cao xạ của ta được lệnh cùng các đại đoàn bộ binh khép chặt vòng vây chờ ngày tổng công kích.

Trên toàn mặt trận, tính đến ngày 11-4-1954, ta đã bắn rơi và phá hủy 49 chiếc máy bay các loại của địch, gồm: Máy bay chiến đấu F6F Hellcat, F8F Bearcat và F4U Corsairs; máy bay vận tải L19, C-47 Dakota, C-119; máy bay ném bom B-26 Invader. Song còn một loại máy bay ném bom B24 Privateer của Pháp mà bộ đội ta chưa bắn hạ được. Vì vậy, quân Pháp đặt cho B-24 là “pháo đài bay” trên bầu trời. Địch còn loãn tin, máy bay B-24 có thể tự hàn vết đạn trên không khi đang bay và không loại súng, pháo phòng không nào có thể bắn hạ được.

Máy bay B-24 của Pháp đã gây cho ta nhiều khó khăn trong tác chiến trên chiến trường. So với các loại máy bay chiến đấu như F6F, F8F mà Mỹ viện trợ cho Pháp, máy bay B-24 lớn hơn nhiều và đắt gấp 10 lần, mang được gần 10 tấn bom, đạn và bay cao hơn, tầm hoạt động xa hơn. Về cấu tạo, B-24 thiết kế đầu khá dài, mỗi bên cánh lắp hai động cơ cánh quạt nhô ra phía trước, nên bộ đội cao xạ gọi là máy bay "5 đầu". Đã có lần pháo cao xạ 37mm của ta đã bắn trúng máy bay B-24, nhưng không rơi...

Đầu tháng 4-1954, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Pháo phòng không 367 phát động trong các đơn vị pháo cao xạ và súng máy cao xạ toàn mặt trận đợt thi đua bắn rơi chiếc máy bay thứ 50 của địch trên bầu trời Điện Biên Phủ để mừng sinh nhật Bác Hồ. Hưởng ứng đợt thi đua này, chi bộ Đảng và cán bộ, chiến sĩ Đại đội 828 quyết tâm bắn rơi bằng được chiếc máy bay thứ 50, để giành phần thưởng cao quý về cho đơn vị. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ đại đội bắt tay làm thật tốt mọi công tác chuẩn bị chiến đấu, không để có sơ suất nhỏ nào qua các khâu. Cán bộ đại đội đến tận chiến hào, từng khẩu đội kiểm tra động tác của pháo thủ. Các chiến sĩ thông tin, trinh sát, máy đo xa tranh thủ mọi thời gian luyện tập để bắn máy bay địch.

Ngày 12-4-1954, bầu trời Điện Biên Phủ ngập tràn nắng. Đây là thời tiết tốt để máy bay địch hoạt động. Khoảng 11 giờ 30 phút, có tiếng động cơ máy bay âm ì từ xa nghe nặng nề và có điểm xen tiếng bom nổ lúc rền lúc ngắt quãng vọng lại. Từ vọng quan sát, chiến sĩ trinh sát thông báo cho toàn đại đội biết có máy bay B-24 hoạt động. Ngay lập tức toàn đại đội vào vị trí chiến đấu. Do được huấn luyện tốt, chuẩn bị kỹ nên bộ đội ta nhanh chóng bắt được mục tiêu. Cả 4 khẩu pháo 37mm của đại đội đều hướng về chiếc máy bay to lớn, đang bay bằng ở độ cao chỉ khoảng hơn 2.000m.

Khi chiếc máy bay B-24 đã nằm gọn trong kính ngắm của 4 khẩu đội pháo cao xạ 37mm, tiếng chiến sĩ máy đo xa thông báo cự ly đều đặn. Khi đến cự ly 3.000m, chỉ huy đại đội hạ lệnh cho các khẩu đội pháo đồng loạt điểm hỏa. Loạt đạn đầu tiên, rồi loạt đạn thứ hai, thứ ba trùm vào mục tiêu. Chiếc máy bay B-24 trúng đạn, loạng choạng lao xuống đất giữa một vạt rừng non gần Bản Kéo, trước khi bùng lửa đỏ rực và phụt khói đen ngòm. Đây là chiếc máy bay B-24 Privateer đầu tiên do Mỹ chế tạo và viện trợ cho Pháp bị bắn rơi tại chỗ trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

017 DUY QUANG/ “Vây, lán, tấn, phá, triệt, diệt” trong chiến dịch Điện Biên Phủ// Quân khu 2.- Số 991.- Kỳ 1 tháng 5-2018.- Ngày 3/5/2018 - Tr.4

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó then chốt là biết lựa chọn cách đánh, thời điểm đánh và biết vận dụng, nâng tầm chiến thuật lên thành nghệ thuật quân sự độc đáo mà trước đó chưa từng có trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta.

Có thể nói rằng, với trận Điện Biên Phủ, quân đội ta đã thực hiện một bước nhảy vọt lớn về nghệ thuật chiến dịch cũng như chiến thuật. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ chỗ tiêu diệt một tiểu đoàn địch hay nhiều nhất là một tiểu đoàn tăng cường trong cơn sự vững chắc, quân đội ta đã tiến vượt lên hẳn, tiêu diệt một tập đoàn cứ điểm kiên cố với một lực lượng tinh nhuệ rất mạnh gồm 21 tiểu đoàn. Bí quyết của bước tiến vọt đó là sự vận dụng những phương pháp chiến thuật mới, những phương pháp chiến thuật có ý nghĩa chiến dịch nhằm giải quyết yêu cầu mới rất cao của nhiệm vụ là phải tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

“Vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt” là phương pháp chiến thuật do bộ đội ta sáng tạo ra trong quá trình đánh địch ở Điện Biên Phủ, có ý nghĩa chiến dịch, được vận dụng để thực hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. “Khẩu quyết 6 chữ” có thể diễn giải bằng các bước triển khai nối tiếp trên thực tế chiến trận: Vây chặt, lấn sâu, tiến công không ngừng, phá hủy công sự địch, triệt viện binh và tiếp tế, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm hoặc cụm cứ điểm... Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, để chống lại các cứ điểm phòng ngự kiên cố của quân Pháp, bộ đội ta áp dụng chiến thuật “vây lấn” bằng việc đào các chiến hào, dần dần bao vây siết chặt và tiếp cận vào các vị trí địch. Đây được xem là một sáng tạo hết sức độc đáo, nhằm thông qua hệ thống chiến hào ngay từ dưới lòng đất, để các chiến sĩ ta linh hoạt vượt qua các bãi đất trồng, tiếp cận các mục tiêu tiến công, sao cho đạt tới mức an toàn nhất. Từ đó, ta đã đánh lấn, cắt sân bay, triệt đường tiếp tế hàng không của địch, siết chặt vòng vây, lấn lượt tiêu diệt từng cụm cứ điểm của địch, làm cho tập đoàn cứ điểm ngày càng bị cô lập, bóp nghẹt. Cuối cùng, sáng ngày 7-5-1954, quân ta mở đợt tiến công quyết định, đánh vào Sở chỉ huy đầu não địch, bắt sống tướng Đờ Cát-xơ-ri, buộc toàn bộ quân địch đầu hàng, giành toàn thắng cho Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Với những chiến lược, chiến thuật quan trọng, phù hợp tại từng thời điểm, ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa lịch sử Việt Nam bước sang trang mới và có tầm ảnh hưởng lớn tới phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đến nay trong thời kỳ đổi mới, những kinh nghiệm đó vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc bảo vệ đất nước, bảo vệ hòa bình và độc lập dân tộc.

018. BÙI THỦY/ Hồ kéo pháo Bản hùng ca còn mãi// Quân khu 2.- Số 991.- Kỳ 1 tháng 5-2018.- Ngày 3/5/2018 - Tr.4

“Hồ dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo. Hồ dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi. Đốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù...”

Những lời ca này như vẽ lại bức tranh về sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm giành chiến thắng của Quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào ngày 7-5-1954 đã thực sự trở thành một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung

của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới; tạo ra bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Trong chiến Chiến dịch Điện Biên Phủ, việc quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc”, tiến hành kéo pháo ra được đánh giá là có ý nghĩa quyết định cho thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, để đưa ra quyết định kéo pháo ra giữa lúc bộ đội ta vừa trải qua những tháng ngày gian khổ để kéo pháo vào trận địa và sẵn sàng chờ lệnh tiến công là rất khó khăn. Kéo pháo vào được đã khó, kéo ra lại càng khó hơn bội lần bởi lúc này quân địch thường xuyên “ném bom, thả đạn” để “hú họa” kế hoạch của quân ta. Những người lính Cụ Hồ bằng ý chí phi thường đã kéo pháo ra thành công nhưng cũng hy sinh không ít xương máu, mồ hôi và nước mắt.

Những khẩu pháo nặng hàng tấn ấy đều được kéo lên trận địa núi cao chỉ bằng đôi vai, đôi tay của người lính cùng với lòng quyết tâm của họ. Để chuyển được những khối thép nặng hàng tấn ấy lại phải dùng sức người quay những cuộn tời kéo ra ngoài, bố trí theo phương án mới. Nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh để bảo vệ pháo, bảo vệ công sức của biết bao người và trên hết để trận đánh đảm bảo bí mật, thắng lợi đến cùng. Kéo pháo vượt những đèo dốc đứng đến 60 độ như dốc Bảy Tời, vực sâu vườn Chuối, suối Ngựa, suối Cây cụt, cửa rừng Bản Tó... mỗi một địa danh trên là một trọng điểm, pháo địch luôn bắn chặn, cản đường; máy bay địch ném bom cháy (na-pan) thiêu cháy rừng, không ngày đêm nào là không có thương vong, mỗi khi có một đại đội pháo vượt qua được một cửa ải trên là như đã lập được một chiến công.

“Nắm chắc tay không buông rời, quyết tâm bảo vệ pháo. Kéo pháo lên, trận địa của chúng ta, tin chắc thắng ta tin tưởng ở trên” – những lời ca đó đã góp phần “thắp” thêm lòng quyết tâm chiến đấu và tăng thêm sức mạnh cho các chiến sĩ, dân công... vượt qua mọi gian lao để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Không bút từ nào có thể diễn tả hết được những vất vả nguy hiểm của người kéo pháo, vậy mà các chiến sĩ pháo binh – với khát khao chiến thắng đã vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi như một tiếng reo vui vỡ òa khi thành quả lao động bao đêm ngày vất vả đã được đến đích: “Tới đích rồi, đồng chí pháo binh ơi, vinh quang thay sức người lao động, để quyết tâm đánh tan đồn thù” và khẳng định “lòng quyết tâm sắt gang nào bằng”. Sự hi sinh, lòng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng của bộ đội ta được động viên khích lệ và ca ngợi, đã góp phần tiếp thêm nghị lực, thêm sức mạnh cho quân và dân ta vượt qua mọi gian lao, trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ.

Chiến tranh đã đi vào dĩ vãng; ngày nay, những người lính kéo pháo năm xưa tự hào ôn lại kỷ niệm một thời gian khổ của cuộc kháng chiến thần kỳ đã làm nên một huyền thoại Điện Biên “lùng lầy năm châu, chấn động địa cầu” và bản hùng ca “Hò kéo pháo” luôn được vang lên để sống mãi cùng với những kỳ tích kéo pháo của người chiến sĩ Việt Nam “chân đồng, vai sắt”, như một huyền thoại của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

019. XUÂN TÙNG/ Người kể chuyện sau cánh gà// Tiền Phong. Số 122.- gày 02/5/2018 - Tr.7.-

Trung úy Giàng A Tủa có gần 6 năm tham gia điều tra, đấu tranh phá thành công hàng chục chuyên án ma túy lớn trên địa bàn vùng biên. Đặc biệt, mới đây anh còn nhập vai ông chủ “vào hang bắt cọp” góp phần triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, bắt đối tượng cầm đầu với số lượng lớn ma túy.

Trung úy Giàng A Tủa, thuộc đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên - Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP 2017.

Trong lần giao lưu với gương mặt tiêu biểu của Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức cuối tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, khi trung úy Giàng A Tủa giao lưu đã có tình huống có một không hai: nhân vật chính (trung úy Giàng A Tủa) không xuất hiện trên sân khấu mà ngồi sau cánh gà trò chuyện. Cả hội trường đã rất ấn tượng về trung úy Giàng A Tủa qua những câu chuyện về những lần phá án, trong đó có chuyên án 028LV phá thành công đường dây ma túy xuyên biên giới. Trung úy Tủa là người dân tộc Mông, nói tiếng phổ thông vẫn còn lơ lớ.

Trung úy Tủa cho biết, qua công tác điều tra cơ bản địa bàn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của biên phòng Điện Biên đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Bo Kẹo về Mường Khoa trên đất Lào. Đường dây này thường xuyên tập kết ma túy, rồi bán cho các đối tượng người Việt Nam do hai đối tượng mang quốc tịch Lào là Giàng A Tú và Bun Hồng cầm đầu. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án mang bí số 028LV để đấu tranh và cử trình sát sang Lào để xác minh, trong đó có Giàng A Tủa.

Từ những thông tin, hoạt động được trung úy Tủa thu thập và tham mưu hướng hành động, sáng ngày 13/3, tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly (Lào), lực lượng đánh án tóm gọn ba đối tượng người Lào, gồm: Giàng A Tú, Bun Hoong và So Viêng Say đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời, thu giữ 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng K59 đã lên đạn, hai chiếc ô tô hạng sang và nhiều vật chứng khác... Kết thúc chuyên án, các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho lực lượng an ninh Lào xử lý theo quy định.

Suýt mất mạng vì lộ thân phận

“Đi nhiều quen mất rồi, mình cảm thấy rất bình thường, không có gì nguy hiểm!”, Giàng A Tủa nói về những lần nhập vai điều tra, tiếp cận các đối tượng từ chân rết đến kẻ cầm đầu sừng sỏ trong các chuyên án ma túy.

Ngay trong chuyên án 028LV, để tiếp cận đường dây buôn bán ma túy lớn này, Tủa nhập vai ông chủ đang cần số lượng hàng lớn. Để tiếp cận và xác định đối tượng cầm đầu, trung úy Tủa phải vượt qua nhiều thử thách. Đối tượng cầm đầu không trực tiếp trao đổi, giao dịch mà sử dụng hệ thống chân rết. Tủa kể: “Lần đầu chúng thử mình có phải là cán bộ không, bằng cách đưa số lượng hàng ít. Lần sau chúng vẫn đưa hàng giao dịch nhưng nấn gân xem bản lĩnh mình - ông chủ trực tiếp đi mua hàng. Những lần này nếu không tỉnh mà quyết định đánh án luôn sẽ khó bắt được đối tượng cầm đầu”.

Sau những lần “thả thính” thành công, nhận được thông tin đối tượng cầm đầu trực tiếp gọi điện thông báo đã gom đủ hàng, trung úy Tũa và đồng đội xác định cá đã cắn câu, quyết định “cắt vó”. Song tình huống bất ngờ xảy ra, thời điểm giao dịch có phần bất lợi cho lực lượng đánh án. Trung úy Tũa đã khéo léo dẫn dụ lui thời gian giao dịch.

Tũa cho rằng, mỗi lần nhập vai điều tra là có cả hàng trăm, hàng ngàn tình huống có thể xảy ra ảnh hưởng tới việc phá án và đối diện với sinh tử. Vào vai ông chủ đi giao dịch buôn bán ma túy thì đòi hỏi có cách nói, đi đứng khác và chịu chơi, nhiều tiền. “Tâm lý là quan trọng nhất, vì có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra đòi hỏi mỗi tình huống lại có cách xử lý, ứng biến khác nhau chứ không có tình huống mẫu để thử hay hướng dẫn”, Tũa nói.

Trung úy Tũa vẫn nhớ lần cùng đồng đội nhập vai đối tượng buôn bán ma túy bị bại lộ. “Lần đó các đối tượng có mối quan hệ rộng và đề phòng cao, ngay khi bước vào các đối tượng đã lên chụp ảnh, nhờ người xác minh. Rất may, hôm đó việc tiếp cận này diễn ra trong địa bàn thành phố nên các đối tượng không có hành động nguy hiểm tới mình mà chỉ nói rõ thân phận mình và bảo đừng có lừa nữa”, anh kể.

Mãi mê điều tra, phá án trên địa bàn biên giới, ở tuổi 30, trung úy Giàng A Tũa vẫn chưa lập gia đình. “Sinh ra trên mảnh đất vùng cao biên giới, mình thấy cuộc sống của đồng bào vốn đã nghèo khó lại bị ma túy làm cho khốn cùng. Vì vậy, mình muốn góp sức phòng trừ cái xấu mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho đồng bào”, trung úy Tũa nói.

Riêng trong năm 2017, trung úy Giàng A Tũa tham gia 6 chuyên án lớn và 4 kế hoạch nghiệp vụ bắt giữ 13 đối tượng thu giữ 44,5 bánh heroin, gần 240.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 119 viên đạn thể thao, hơn 37 triệu kíp Lào; cùng nhiều tang vật liên quan như ô tô, xe máy, điện thoại di động. Với những thành tích xuất sắc, trung úy Giàng A Tũa liên tục là chiến sĩ thi đua từ năm 2011 đến 2016, năm 2017 là Chiến sĩ thi đua cơ sở đồng thời, nhận được nhiều khen thưởng của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

“M,u” rỗng nghiỠn th-îng nguản s«ng sµ vĒn kh«ng ngổng ch¶y

Những cánh rừng phòng hộ ở huyện Tuần Giáo, Tũa Chùa (tỉnh Điện Biên) và một số vùng lân cận đang thưa dần những cây gỗ nghiến cổ thụ. Hiện tượng khai thác rừng nghiến đã và đang diễn ra phức tạp.

020. D. HIỂN - T. HUY - X.TRƯỜNG - T.TRUNG/ Bài 1: Cái kết đau đớn của một cây nghiến ngàn tuổi// Công an nhân dân.- Số 4681.- Ngày 21/5/2018 - Tr.5

Chỉ tính từ năm 2016 đến ngày 17-4-2018, trên địa bàn 2 huyện Tũa Chùa và Tuần Giáo - Điện Biên, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 318 vụ với 288 đối tượng có hành vi xâm hại, hủy hoại rừng, tịch thu hơn 120m³ gỗ các loại.

PV Báo CAND đã thâm nhập hiện trường và ghi nhận thực tế, qua đó khẳng định tình trạng chặt hạ cây gỗ nghiến vẫn diễn ra, nếu không có biện pháp hữu hiệu,

rừng nghiêng sẽ chỉ còn là kí ức và thượng nguồn sông Đà sẽ hứng chịu nhiều hậu quả, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái quốc gia và biến đổi khí hậu.

Vượt núi đá tai mèo đến thăm... đại thụ ngàn tuổi

Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa – nơi mà người dân phản ánh tình trạng vận chuyển, khai thác trái phép gỗ nghiêng đang diễn ra phức tạp là điểm đến của nhóm PV cùng một số cán bộ Công an và người dân. Mường Đun có 9 thôn bản (739 hộ) với tổng diện tích rừng là trên 1,8 ngàn héc ta, độ che phủ rừng trên 48%. Đời sống kinh tế của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Đi trên con đường liên thôn, bản phóng tầm mắt về phía xa, chúng tôi choáng ngợp trước độ cao của dãy núi đá ở đây. Khác với các vùng khác, rừng nghiêng ở Mường Đun nói riêng và huyện Tủa Chùa nói chung nằm trên những núi đá tai mèo cao chót vót.

Quá trưa ngày 17-5-2018, tôi theo chân C.V.Ch – một người dân địa phương vượt qua những con dốc dựng đứng, mục sở thị hiện trường khai thác, đốn hạ cây gỗ nghiêng cổ thụ ngàn tuổi. Cánh rừng nghiêng này thuộc địa bàn bản Kép, xã Mường Đun. Con đường đất chỉ vừa một chiếc xe máy lưu thông uốn lượn quanh triền bìa rừng.

“May hôm nay, anh lên đây trời không có mưa. Chứ mưa thì chịu, không thể đi được”, Ch nói với tôi. Do không có đường vào sâu trong cánh rừng, nên chúng tôi để lại chiếc xe máy bên đường. Ch cho biết, để vào tận hiện trường cây nghiêng ngàn tuổi bị đốn hạ phải mất gần 2 giờ cuộc bộ băng suối, vượt núi. Lúc này, nắng mỗi lúc một gắt. Theo lời dặn của Ch, để tránh mất sức, tất cả đồ đạc, vật dụng không cần thiết, tôi đều để lại, ngoại trừ những thiết bị tác nghiệp cùng một chai nước lọc.

Dù đã nhiều lần leo núi, song trước ngọn núi Đùm Cáy - bản Kép lờm chờm đá tai mèo với hàng loạt điếm dựng đứng này, tôi chợt nghĩ: “Không vào được hiện trường là công cốc hết!”. Nhưng với quyết tâm phải ghi nhận đầy đủ thực tế về việc chặt hạ cây nghiêng ngàn tuổi, nên mọi mệt mỏi sau đó đã được đẩy lùi. Trên đường vào hiện trường cây nghiêng bị đốn hạ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những con đường vắt qua các mỏm đá lờm chờm.

Chưa kể, những con đường với hàng loạt vết lõm trên đường được hình thành do bà con thường xuyên vào rừng làm nương cũng như nhiều lâm tặc lợi dụng sự vắng bóng của lực lượng chức năng vào rừng khai thác, vận chuyển trái phép gỗ nghiêng.

Vừa dứt lời, Ch chỉ cho chúng tôi xem một chiếc xe máy Win cũ nát được cất giấu bên dưới một mỏm đá, cho biết đây là phương tiện của lâm tặc để lại. Với địa hình đá tai mèo lờm chờm, đường đất trơn trượt như ở cánh rừng bản Kép thì những chiếc xe Win là phương tiện hữu hiệu để lâm tặc sử dụng vận chuyển gỗ nghiêng, lâm sản ra khỏi cửa rừng.

Xót xa "cây thần" ngàn tuổi bị đốn hạ

16h, sau gần 2 giờ vượt qua các mỏm đá lờm chờm, chúng tôi đã vào sâu trong cánh rừng nghiêng. Ngay bên cạnh nương ngô của bà con là hơn chục cột gỗ nghiêng đã được bào chế nằm chỏng chơ trên các mỏm đá. Ch cho biết, đây là những cột gỗ nghiêng đã bị “lâm tặc” xẻ thịt từ cây gỗ nghiêng ngàn tuổi phía trên ngọn núi nằm cách đó gần 100m.

Để có được những cột gỗ có chiều dài hơn 2m và đường kính gần 40cm này thì cây nghiêng bị xẻ thịt phải có đường kính rất lớn. Từ vị trí này, chúng tôi tiếp tục leo lên ngọn đồi cao phía trên. Càng lên cao, tôi càng thấy nhiều lóng, cột gỗ nghiêng nằm vắt trên triền núi.

Xung quanh là đồng mùn cưa vẫn còn tươi xộp. Vừa dùng chiếc thước của chúng tôi đem đi đo đường kính một lõi nghiêng đã được bào chế qua loa có kích thước 70cm x 50cm, Ch bảo: “Với lõi nghiêng này, lâm tặc có thể xẻ ra được 12 lóng gỗ nghiêng (dạng thớt) có đường kính 45cm. Rất có thể do lực lượng chức năng đang làm gắt nên lâm tặc đã tạm dừng xẻ gỗ, chờ thời cơ rồi mới tuồn ra khỏi rừng”.

Cuối cùng, sau gần 15 phút từ vị trí phát hiện hơn chục cột gỗ nghiêng, chúng tôi đã đến được hiện trường cây gỗ nghiêng ngàn tuổi bị đốn hạ. Quệt ngang vết mờ hôi đang lặn dài trên mặt, Ch nói: “Đây, cây nghiêng ngàn tuổi chỉ còn lại cái gốc không lồ này!”.

Nhìn gốc cây gỗ nghiêng bằng cả 10 người ôm bị chặt hạ, chúng tôi thấy thật xót xa. Xung quanh gốc cây này còn vương vãi hạt mùn cưa. Để xác thực đường kính của cây, chúng tôi dùng thước đo chuyên dụng. Kết quả cho thấy, đường kính của nó đạt ngưỡng khủng - 4,5m. “Thật không thể tin nổi!”, tất cả chúng tôi đều thốt lên.

Tôi hỏi: “Tuổi đời cây này là bao nhiêu?”, Ch liền đáp: “Với đường kính gốc như vậy, cây này phải hơn ngàn tuổi anh ạ!”. Nhìn vào vị trí đốn hạ bên trên, tôi nhận ra, thời gian cây bị chặt hạ không phải mới, song khi nhìn vào phần rễ cây chồi lên kèm với đó là hình ảnh bị cưa thành thớt, chúng tôi đều cho rằng, lâm tặc vẫn đang lén lút vào đây để xẻ thịt nốt phần còn lại của cây gỗ nghiêng ngàn tuổi này. Tất nhiên, việc xẻ thịt này không gì khác ngoài việc lấy thớt nghiêng để bán ra ngoài cho các đầu nậu thu mua.

Với đường kính đo được là 4,5m, Ch đoán định, cây nghiêng ngàn tuổi này sẽ xuất ra một khối lượng gỗ và giá trị đi kèm tương đối lớn. Trước vài cây cột và một số lõi nghiêng còn sót lại ở hiện trường đã cho thấy, các đối tượng lâm tặc đã khai thác và vận chuyển trót lọt số lượng lớn sản phẩm gỗ nghiêng ra bên ngoài cánh rừng.

PV Báo CAND đã tiếp xúc với một đầu nậu về lâm sản ở tỉnh Điện Biên có tên là Hoàng “quất”. Hoàng “quất” cho biết, Gỗ nghiêng là loại gỗ có tính cơ học cao, rất cứng, không bị mối – mọt. Việc sử dụng gỗ nghiêng để làm nhà sàn, cột nhà, hoành, kèo... hay trưng bày các sản phẩm chế tác từ ngọc nghiêng hay còn gọi là mắt nghiêng như: lục bình, tượng gỗ... trong nhà sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn cũng như thể hiện đẳng cấp của mình. Nếu như trước đây, lâm tặc thường tìm đến các cánh rừng nghiêng để khai thác ngọc nghiêng, mắt nghiêng và chế tác ra những sản phẩm mỹ nghệ thì nay, nhiều đầu nậu đã chuyển hướng sang “săn” các cột, thớt gỗ nghiêng.

021. Bài 2: D. HIỂN - T. HUY - X.TRƯỜNG - T.TRUNG/ Nhoi lòng cảnh rừng nghiêng tan hoang// Công an nhân dân.- Số 4682.- Ngày 22/5/2018 - Tr.5

Chặt từ cây to đến cây nhỏ

Tuà Chùa với 12 xã, thị trấn là một trong những huyện nghèo của cả nước đang được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Nơi đây được biết đến như “thủ phủ” của những cánh rừng nghiêng ngàn tuổi.

Theo nhiều vị cao niên sinh sống ở các bản làng Tủa Chùa, thì nghiến là loại gỗ thuộc nhóm IIA. Cây nghiến sinh trưởng chủ yếu tại các ngọn núi đá xen lẫn đất. Với các loại cây có đường kính 80cm – 100cm, tuổi đời của nó cũng lên đến 200-300 năm.

Vì quý hiếm, khó trồng nhân tạo, nên thời gian qua lâm tặc đã ra sức tàn phá, khai thác trái phép cây gỗ nghiến bất chấp lệnh cấm, nhất là tại khu vực có nhiều cây gỗ nghiến sinh trưởng thuộc rừng phòng hộ thượng nguồn sông Đà.

Tại hiện trường cây gỗ nghiến ngàn tuổi bị đốn hạ ở núi Đúm Cáy – bản Kép, xã Mường Đun (đã nêu ở bài trước), chúng tôi đau lòng chứng kiến nhiều cột gỗ nghiến đã được lâm tặc xẻ thành khối tập kết ở dọc lối mòn dẫn vào trong cánh rừng.

Tại mỏm đá nằm cách điểm cây nghiến ngàn tuổi khoảng 800m là 3 chiếc cột gỗ nghiến hình khối (chiều dài khoảng 2,4m, đường kính là 16cm) mới được cưa xẻ, lâm tặc dựng vào một vách đá. Theo như lời của Ch – người làm “hoa tiêu” dẫn đường cho chúng tôi, vì gỗ nghiến nặng, vị trí khai thác nằm cách bìa rừng nên lâm tặc đã tạm tập kết ở đây và chờ thời điểm thích hợp sẽ tuồn ra cho đầu nậu thu gom.

Đúng như lời Ch nói, tôi phải cố gắng hết sức mới nâng được cột gỗ nghiến này lên khỏi mặt đất. Từ vị trí trên, chúng tôi phải loay hoay tìm chỗ bấu víu rồi mới lên được hiện trường. Trước mắt tôi lúc này là cảnh gốc cây gỗ nghiến có đường kính 56cm còn vương vãi mùn cưa đỏ au vì mới bị đốn hạ.

Xung quanh là những thớ gỗ đã bị xẻ thành hình hộp. Nhìn gốc cây nghiến nhỏ này, Ch cho biết, rừng ngày càng thưa nên lâm tặc gần như không buông tha cây nào, từ cây có độ tuổi 20-30 năm hay 200-300 năm, thậm chí cả ngàn năm tuổi đi chăng nữa.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết với đặc tính là loại cây gỗ rắn, cưa bằng tay rất khó nên lâm tặc chỉ dùng cưa máy để chặt cây gỗ nghiến. Số lâm tặc tham gia thường từ 2-3 người trở lên. Có lẽ vì thế mà trong lúc khảo sát tại khu vực rừng nghiến thuộc địa bàn bản Kép – xã Mường Đun chiều 17-5, vừa thấy chúng tôi, một tốp 3 thanh niên mang theo ba lô đang định tiến sâu vào rừng nghiến liền lảng đi hướng khác.

Bất chấp lệnh đóng cửa rừng

Là loại gỗ quý hiếm và chỉ xuất hiện chủ yếu ở một số cánh rừng phía Bắc, trong đó có huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo và một số địa bàn lân cận nên thời gian qua, nhiều cánh rừng nghiến, nhất là tại các vị trí giáp ranh đang trở thành đích ngắm của lâm tặc.

Trưởng bản Hột (xã Mường Đun) Nguyễn Mạnh Hùng làm “hoa tiêu” đưa đường cho chúng tôi đến với cánh rừng nghiến thuộc khu vực giáp ranh giữa bản Hột và xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

Ngọn núi lởm chởm đá sừng sững phía cuối cánh đồng của bản Hột chính là chướng ngại vật mà chúng tôi phải vượt qua trước khi tiếp cận hiện trường vụ đốn hạ 4 cây nghiến. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bản Hột và có 8 năm làm Trưởng bản, Nguyễn Mạnh Hùng hiểu khá rõ về địa hình, tiết trời nơi đây.

Hùng bảo: “Trong cánh rừng ở khu vực giáp ranh với xã mình kia, nhiều cây nghiến đã bị kẻ xấu đốn hạ rồi!”. Bản Hột gồm 130 hộ (đa phần là bà con người dân tộc Thái) thì có tới hơn 60% là hộ nghèo.

Khoảng 8h ngày 17-5, chúng tôi gửi xe máy ở ngã ba bản Hột vì con đường dẫn lên cánh rừng nghiêng phía trước, xe máy không thể lăn bánh được. Trời bỗng nhiên đổ mưa. “Ôi! Cứ mưa thế này thì không lên được đâu”, Trưởng bản Nguyễn Mạnh Hùng tỏ vẻ lo lắng.

Theo lời của Hùng, trời mưa thì đường lên rừng nghiêng trơn trượt. Nhưng ông trời như chiều lòng chúng tôi, chưa đầy 2 phút sau, cơn mưa đã di chuyển sang bên kia đỉnh núi. Cuộc hành trình mục kích thực tế “máu” rừng nghiêng đang chảy được thực hiện.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ vật lộn với những mòm đá cheo leo, áo quần ướt sũng mồ hôi, đôi chân có những lúc tưởng chừng như đang đi mượn, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường một vụ chặt hạ, khai thác trái phép cây gỗ nghiêng, tại sát đỉnh núi Pom Hay Xà Trắng.

Để tiếp cận được phần gốc cây đã bị cưa, chúng tôi phải trèo lên những phiến đá học sắc lẹm. Chỉ một chút bất cẩn thôi, tính mạng sẽ bị đe dọa. Cây gỗ nghiêng có chu vi bằng cả hai người ôm đã bị đốn hạ từ trước, mặt gốc đã cũ nhưng xung quanh nó là rất nhiều lóng gỗ mới được cưa xẻ, mùn cưa còn mới và đỏ au, bắn tung tóe. Tôi hỏi về tuổi thọ của cây nghiêng có đường kính gần 1m này, Trưởng bản Hùng bùi ngùi: “Tuổi thọ của nó cũng đến 300-400 năm ấy chứ!”.

Phía trên gốc nghiêng lớn này, có một thân cây nghiêng đường kính 50cm đã bị đốn hạ nhưng chưa xẻ thịt hết. Phần thân cây còn lại dài khoảng 10m, nằm dọc triền núi. Rất vất vả và mạo hiểm, tôi và một trinh sát Công an tỉnh Điện Biên mới leo được đến phần gốc còn lại của cây nghiêng.

Nhìn vết cắt, có thể nhận thấy cây bị chặt hạ từ trước đó nhưng xung quanh cũng có rất nhiều mặt cưa mới tinh, do lâm tặc vừa thâm nhập xẻ một phần của cây thành từng thớt và vận chuyển ra khỏi rừng. Trưởng bản Hùng chỉ tay vào triền núi đối diện gốc nghiêng này, cho biết: "Bên kia, cũng có 4 cây nghiêng rất to mới bị đốn hạ, cây to nhất đường kính phải trên 1 mét!". "Bên đó thuộc địa bàn nào?". Hùng trả lời: "Xã Mường Đun, Tủa Chùa. Nhưng nếu sang được đến đó, thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ!".

Kiểm lâm viên Thào A Tú – Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa rút chiếc máy định vị chuyên dụng từ trong túi xách. Sau vài thao tác, Tú thông báo: “Vị trí cây nghiêng bị đốn hạ ở tọa độ X550876Y2421427. Đây là địa phận thuộc xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La)”. Thào A Tú cho biết thêm, vì là khu vực giáp ranh, vắng vẻ, nên lâm tặc đã lén lút lui tới đây khai thác, vận chuyển trái phép cây gỗ nghiêng.

Khu vực chúng tôi thâm nhập giáp ranh giữa hai huyện Tủa Chùa (Điện Biên) và Quỳnh Nhai (Sơn La), là rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà (khu vực phía trên Nhà máy Thủy điện Sơn La) và việc bảo vệ rừng được quy định rất nghiêm ngặt.

Ngoài việc cấm khai thác, dù cây rừng đổ vì nguyên nhân tự nhiên (mưa bão, sâu, già...) thì cũng phải giữ nguyên hiện trạng, cấm cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi rừng. Vậy nhưng, tình trạng những cây nghiêng bị chặt hạ, cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi rừng đã diễn ra nhiều năm qua, có lúc lại rộ lên tùy vào quy luật cầu – cung và sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng.

Thực trạng trên cho thấy, máu rừng nghiêm vẫn đang chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đa dạng sinh thái rừng và nguồn nước thượng nguồn sông Đà, nơi có những nhà máy thủy điện lớn của đất nước. Trách nhiệm thuộc về ai, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong các phần sau của loạt bài.

Đã có hơn 1.000 cây gỗ nghiêm ở Tủa Chùa bị đốn hạ

Chiều 16-5, trao đổi với PV Báo CAND, ông Lò Văn Sân, Quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa cho biết, huyện Tủa Chùa có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn với hơn 23 ngàn hecta rừng. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1.000 cây gỗ nghiêm (trên 3.000m³ gỗ) bị đốn hạ ở địa bàn 4 xã: Xá Nhè, Mường Đun, Tủa Thành và Huổi Sớ. Khu vực các cây gỗ nghiêm bị đốn hạ đều thuộc địa giới rừng phòng hộ. Công tác quản lý đang gặp nhiều khó khăn, vì các cây gỗ nghiêm bị đốn hạ, đổ nằm ở các vị trí khác nhau.

Một số vụ vận chuyển, cất giấu lâm sản điển hình mới bị bắt giữ:

1. Hồi 22h30 ngày 8-5, qua tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của Công an huyện Tủa Chùa và Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện xe ô tô tải mang BKS 34C-198.52 đang đỗ trong khuôn viên nhà ông Ngô Văn Ban, ở xã Mường Báng có 351 lóng gỗ nghiêm (dạng thớt) nhóm IIA với tổng khối lượng 2,338m³ không có dấu búa kiểm lâm ở phía sau thùng xe.

Ngày 9-5, Công an huyện Tủa Chùa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường – Công an tỉnh Điện Biên kiểm tra, phát hiện tại nhà ông Đoàn Xuân Nhật (SN 1964) ở thôn Pàng Dề B, xã Xá Nhè cất giữ 66 lóng gỗ nghiêm (dạng thớt), 1 tấm gỗ nghiêm xẻ dạng mặt bàn, 69 hộp đinh hương và 2 khúc gỗ muông với tổng khối lượng 2,38m³ không có dấu búa kiểm lâm.

022. D. HIẾN - T. HUY - X.TRƯỜNG - T.TRUNG/ Lâm tặc và đầu nậu nhờn nhờn vì “giơ thấp đánh khế”// Công an nhân dân.- Số 4683.- Ngày 23/5/2018 - Tr.5

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có chế tài xử lý quá nhẹ; quyền hạn, vai trò tổ tụng của các cơ quan chức năng có những điều bất hợp lý; đặc biệt là sự dôi phó rất tinh vi của các đầu nậu gỗ... nên việc xử lý theo pháp luật với các đối tượng lâm tặc rất khó khăn, dẫn đến hậu quả rừng nghiêm vẫn không ngừng bị chảy máu.

Lợi nhuận hơn cả buôn ma túy

Theo Đại tá Lò Văn Pọm, Trưởng Công an huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), tình trạng khai thác trái phép rừng nghiêm tại các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) và Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) đã rộ lên từ các năm 2007-2011.

Ngoài việc lấy gỗ dựng nhà, làm thớt... thì “mắt nghiêm” thời gian đó có sức hút ghê gớm với dân chơi đồ mỹ nghệ chế tác từ gỗ. Mắt nghiêm theo cách gọi khác của dân gian là “ngọc nghiêm” hoặc bùi nghiêm, máu nghiêm hay nghiêm hóa thạch. Đây là phần cứng nhất của cây gỗ nghiêm được hình thành từ một khuyết tật nào đó của cây trong quá trình sinh trưởng hàng trăm năm, như bị sét đánh, chặt chém, sâu bệnh...

Từ năm 2014 đến nay, việc khai thác trái phép cây nghiêm nhằm mục đích chủ yếu là xẻ thành thớt hoặc đồ trang trí để vận chuyển về xuôi và có thể được xuất lậu ra nước ngoài. “Để khai thác mắt nghiêm, cũng giống như việc khai thác móng trâu. Đã lấy mắt nghiêm thì phải chặt hạ cả cây nghiêm”, Đại tá Lò Văn Pọm cho hay.

Do đặc tính sinh trưởng chậm trên các vách núi đá cheo leo nên gỗ cây nghiêm trưởng thành rất cứng và không bao giờ bị sâu mọt. Thân cây nghiêm trưởng thành

cao tới trên 30 mét, đường kính có thể lên tới 3-4 mét (như cây nghiêng mới bị chặt hạ ở bản Kép, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa).

Với những đặc tính trên, gỗ nghiêng có sức hút ghê gớm với thị trường. Trước đây rừng còn nhiều, lâm tặc chỉ chọn chặt những cây nghiêng có đường kính lớn trên 30cm nhưng nay “hết nạc thì vạc đến xương” nên nhiều cây gỗ nghiêng còn nhỏ cũng chung số phận hẩm hiu.

Hiện tại, một thớt gỗ (đường kính khoảng 40cm) vận chuyển từ rừng về đến bản có giá khoảng 100 ngàn đồng; đầu nậu mua vào với giá khoảng 120 - 150 ngàn đồng; vận chuyển trót lọt về Hà Nội có giá 600 đến 800 ngàn đồng. Theo nguồn tin trình sát, nếu vận chuyển sang Trung Quốc, giá tương ứng từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Với một khúc gỗ để làm đôn hoặc ghé đặc dạng hình trụ tròn, lợi nhuận là cấp số nhân.

Một khúc gỗ cao 50cm, đường kính 40cm, dân bán tại xã khoảng 200 ngàn đồng; đầu nậu chẻ tác xong (tiện đơn giản, phun sơn) có giá khoảng 800 ngàn đồng; đưa trót lọt về Điện Biên có giá khoảng 1,6 đến 2 triệu đồng! Do lợi nhuận hơn cả ma túy mà hình phạt thường là rất nhẹ nên tình trạng khai thác trái phép, buôn bán gỗ nghiêng diễn ra rất phức tạp.

Theo thống kê của UBND huyện Tủa Chùa, từ năm 2017 đến nay (tháng 5-2018), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 113 vụ, 72 đối tượng vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 768 triệu đồng và tịch thu 37,288m³ gỗ các loại...

Cũng trong thời gian này, lực lượng Kiểm lâm và Công an đã phối hợp phát hiện, bắt giữ tại khu vực bờ sông thuộc địa phận huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) 2 vụ với 1.677 lóng gỗ nghiêng tròn (nhóm IIA, dạng thớt), khối lượng 9,458 m³.

Chế tài xử lý nhẹ và nhiều bất cập

Qua công tác trình sát, lực lượng Công an đã nắm được “chân dung” của một số đầu nậu gỗ nghiêng trên địa bàn huyện Tủa Chùa và huyện Quỳnh Nhai. Thế nhưng, việc xử lý lâm tặc khó như thế nào thì xử lý đầu nậu gỗ càng thêm khó khăn.

Theo thông tin trình sát của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Tủa Chùa, các đầu nậu không chỉ thu mua, tiêu thụ gỗ mà còn bí mật tổ chức phá rừng. Đầu nậu sẽ thuê người dân (lâm tặc) mang cưa máy vào rừng.

Trong đêm, đội quân lâm tặc đeo đèn pin trước trán, xách cưa máy đến những cây gỗ nghiêng đã “tăm tia” trước và tiến hành cưa 2/3 gốc cây; vết cưa thường vát theo chiều từ trên núi xuống để khi cây đổ, thân sẽ xuôi xuống triền núi. Sau một thời gian, gặp ngày giông gió, những cây nghiêng vũng chãi ở lưng chừng núi đã bị cưa 2/3 gốc không thể nào trụ được và ầm ầm đổ xuống. Cây nọ va vào cây kia tạo thành “phản ứng dây chuyền” hàng loạt cây gục ngã.

Rừng rộng mênh mông ở độ cao cả ngàn mét so với mặt nước biển, đi lại rất khó khăn nên lực lượng chức năng không dễ phát hiện khi cây bị cưa 2/3 gốc; khi cây đổ cũng khó phát hiện ngay. Lâm tặc sẽ bí mật cắt, xẻ thành lóng (dạng thớt hoặc cột tùy theo “đơn đặt hàng”) và vận chuyển về điểm tập kết của đầu nậu gỗ.

Các đầu nậu thường sử dụng xe không chính chủ để vận chuyển gỗ và nếu đã bị xử lý hành chính 1 lần, họ sẽ thuê người khác nhận làm chủ hàng, để tránh bị bắt lại và có thể bị khởi tố. Họ sẽ tính toán khối lượng hàng dưới mức bị khởi tố để lách luật. Người được thuê nếu bị bắt cũng chỉ bị xử lý hành chính hoặc cùng lắm thì họ “sẵn sàng đi tù”... Có trường hợp, đầu nậu móc nối với cán bộ tha hóa để hợp thức hóa giấy phép một cây gỗ hoặc lô hàng có thể được sử dụng cho nhiều lần vận chuyển gỗ ra khỏi địa bàn.

Theo quy định của luật, việc khởi tố vụ án liên quan đến hành vi hủy hoại rừng, vận chuyển trái phép lâm sản... thuộc quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm (Khoản 1, Điều 34, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018).

Trừ tội phạm ít nghiêm trọng, còn lại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì Cơ quan điều tra của Kiểm lâm phải chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Như vậy, nếu Cơ quan điều tra của Kiểm lâm không khởi tố vụ án thì Cơ quan điều tra có thẩm quyền (trong đó có Công an) đành “đứng ngoài cuộc”.

Do vậy từ năm 2016 đến nay, theo số liệu của Công an tỉnh Điện Biên, tại hai huyện Tủa Chùa và Tuần Giáo, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 318 vụ, 288 đối tượng vi phạm về xâm hại, hủy hoại rừng; nhưng chỉ xử lý hình sự 21 vụ với 17 bị can, còn lại là xử lý hành chính 297 vụ, 271 đối tượng. Rõ ràng, số vụ và đối tượng bị khởi tố chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với tổng số vụ phát hiện, bắt giữ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các đầu nậu hiện chủ yếu thu mua lóng gỗ nghiến (dạng thót) có đường kính gồm 3 loại (35cm, 40cm hoặc 45cm). Theo “đơn hàng”, số thót nghiến khi tuồn ra khỏi cửa rừng chỉ cần gọt qua phần vỏ, không cần mài rũa, đánh bóng. Càng về xuôi, gần khu vực đường biên giáp Trung Quốc thì giá của gỗ nghiến càng tăng gấp nhiều lần. Một số đầu nậu thu gom cấp nhỏ lẻ cho rằng, rất có thể những chủ hàng quy mô ở vùng biên sau khi mua lại các thót nghiến có cùng kích cỡ sẽ xuất sang bên kia biên giới để bôi keo, đóng thành các cột cỡ lớn hoặc chế biến thành gỗ lát sàn nhà.

023. D. HIÊN - T. HUY - X.TRƯỜNG - T.TRUNG/ Bài 4: Vòng vo chuyện trách nhiệm// Trích nguồn Báo Công an nhân dân, số 4684, ngày 24/5/2018 - Tr.5

Thực tế rừng nghiến bị khai thác trái phép tại khu vực giáp ranh hai huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa (Điện Biên) và Quỳnh Nhai (Sơn La) là không thể phủ nhận.

Từ sau Tết Nguyên đán 2018 đến nay, do sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng nên tình trạng khai thác rừng nghiến có lắng xuống, song những vụ cưa xẻ gỗ và vận chuyển gỗ nghiến bị phát hiện, bắt giữ cho thấy “sức nóng” từ khai thác, vận chuyển trái phép gỗ nghiến chỉ hạ nhiệt tạm thời. Vậy những ai phải chịu trách nhiệm về thực trạng như trên?

“Mẫu số chung” là... khu vực giáp ranh?!

Từ thông tin của trình sát Công an tỉnh Điện Biên về một địa điểm đầu nậu cất giữ gỗ nghiến ở khu vực bản Hin Tăng (xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn

La), nhóm PV Báo CAND thuê một chiếc xuồng của người dân, xuôi theo dòng sông Đà (lòng hồ thủy điện Sơn La). Chúng tôi xuất phát tại bến Pác Na (xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa) vào khoảng 15h ngày 17-5-2018.

Lòng hồ thủy điện Sơn La đang mùa nước cạn nhưng phóng tầm mắt hai bên bờ sông, một bên thuộc huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) một bên thuộc huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) và tiếp giáp là huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La).

Phía Sìn Hồ, rừng tái sinh khá rậm và nhiều tầng; phía Tủa Chùa và Quỳnh Nhai ít rừng hơn và có những mảng rừng đã bị đốt để làm nương. Một trinh sát cho biết: “Bên Lai Châu họ bảo vệ rừng khá tốt; ngăn chặn được nạn xâm canh, xâm cư nên rừng tái sinh phát triển nhanh”.

Sau 35 phút xuôi theo lòng hồ, chúng tôi tấp vào một gò đất dưới chân núi thuộc bản Hin Tăng. Leo lên chừng 100 mét cách mặt nước hồ, chúng tôi bắt gặp một cái lán nhỏ nhưng khá chắc chắn, có 2 tầng. Đây là nơi ngày 6-3-2018, lực lượng Công an và Kiểm lâm đã bắt giữ một vụ vận chuyển lớn gỗ nghiến.

Khi tiến hành kiểm tra lúc 5h5 sáng cùng ngày, người cầm chìa khóa lán là ông Lò Văn An (bản Huổi Pho, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai) nhận toàn bộ số gỗ này là của mình. Khi đó trời còn tối nên tổ công tác không thể kiểm đếm tang vật và ông An cũng “bồng dung biến mất”.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, không thấy chủ gỗ trở lại, tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm tang vật với sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã Cà Nàng. Số tang vật thu được là 1.044 lóng gỗ nghiến (tương đương hơn 6,222m³).

Vụ việc được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai xử lý. Trong biên bản bàn giao, ngoài phần tang vật có ghi rõ “Hạt Kiểm lâm Quỳnh Nhai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ đối tượng Lò Văn An để xử lý theo quy định của pháp luật”. Nhưng đến nay (ngày 17-5-2018), chúng tôi được biết Lò Văn An vẫn... bình an vô sự.

Chỉ tay lên con đường mòn từ đỉnh núi xuống lán của Lò Văn An, một trinh sát cho biết: “Gỗ nghiến được chặt hạ ở các đỉnh núi trên kia, giáp ranh giữa hai huyện Quỳnh Nhai và Tủa Chùa, rồi đưa về đây.

Sau đó, gỗ sẽ được vận chuyển theo đường thủy về xuôi tiêu thụ. Hôm bắt giữ vụ này, nếu bọn em thiếu bản lĩnh, là vụ việc “chìm xuồng” đấy anh ạ!”.

Như vậy, tình trạng khai thác gỗ nghiến thường phức tạp hơn ở vùng giáp ranh giữa hai huyện hoặc hai tỉnh. Và khi quy trách nhiệm, cũng rất dễ bị rơi vào cảnh “su nói su phải, vãi nói vãi hay”.

Được biết, huyện Tủa Chùa đang nghiên cứu tham mưu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giao một phần diện tích rừng thuộc xã Cà Nàng tiếp giáp bản Hột (xã Mường Đun) đang không được quản lý chặt chẽ hiện nay cho huyện Tủa Chùa quản lý nhằm khắc phục tình trạng chông lán, quản lí, bảo vệ rừng thiếu hiệu quả.

Nhận trách nhiệm theo kiểu “hòa cả làng”

Qua làm việc với Hạt Kiểm lâm Tủa Chùa, ông Lò Văn Sân, Quyền Hạt trưởng cho biết: Tình trạng khai thác gỗ nghiến xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa huyện Tủa Chùa và Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) và huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La).

Do nhiều bất cập về địa giới hành chính và tình trạng người dân xâm canh, xâm cư tại những khu vực trên nên công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

Tại 3 huyện này, người dân lợi dụng địa hình hiểm trở, để tiến hành khai thác gỗ nghiêng. Sau khi khai thác, các đối tượng lợi dụng đường sông và đường bộ vận chuyển lâm sản đi tiêu thụ...

Ông Sân cho rằng: “Chủ yếu việc chặt cây gỗ nghiêng xảy ra từ những năm trước chứ hiện nay không có”. Khi PV hỏi lại: “Nhưng việc mua bán, vận chuyển gỗ nghiêng đang diễn ra khá phức tạp, thể hiện qua số vụ và tang vật hàng ngàn lóng gỗ nghiêng bị thu giữ, thì không thể chỉ cura xả từ những thân cây cũ?”, ông Sân lảng tránh câu trả lời.

Chúng tôi hỏi tiếp: “Vậy ông có thấy trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm của mình?”. Đến lúc này, ông Sân mới nhận nhưng rồi cũng đùn đẩy theo kiểu hòa cả làng: “Có trách nhiệm của chúng tôi, của chủ rừng và cả chính quyền địa phương nữa!”.

Chúng tôi liên hệ làm việc với UBND huyện Tủa Chùa. Ông Vừ A Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện thừa nhận có tình trạng vận chuyển gỗ nghiêng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng như ông Sân đều cho rằng, tình trạng chặt hạ những cây gỗ nghiêng xảy ra từ vài năm trước và ở những địa bàn giáp ranh, chứ hiện nay không có.

Khi PV khẳng định: “Chúng tôi có thông tin và hình ảnh về những gốc nghiêng mới bị chặt hạ tại xã Mường Đun của huyện”, thì ông Hùng phân bua “Tôi chưa nắm được việc này. Tôi sẽ trao đổi với Công an huyện để nắm lại thông tin”.

Như vậy, qua làm việc với một số cơ quan chức năng của huyện Tủa Chùa, chúng tôi nhận thấy bài toán trách nhiệm để xảy ra những vụ chặt hạ rừng nghiêng, mua bán, vận chuyển gỗ nghiêng... rất vòng vo, rồi lại rơi vào cảnh “hòa cả làng”.

“Cương quyết xử lý những cán bộ hư, tiếp tay cho lâm tặc”

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 18-5-2019, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định: “Tình trạng khai thác, chặt phá rừng ở hai huyện Tuần Giáo và Tủa Chùa còn nhiều diễn biến phức tạp. Quan điểm của Công an tỉnh là sẽ tiến hành làm rõ trách nhiệm và cương quyết xử lý nghiêm “cán bộ hư” đã tiếp tay, để lâm tặc lộng hành”.

Theo điều 38, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, khai thác rừng trong phạm vi địa phương mình; chỉ đạo các thôn, bản và đơn vị tương đương xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật; phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, tổ chức lực lượng quần chúng bảo vệ rừng trên địa bàn; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm phạm, hủy hoại rừng....